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ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ 

เดือนมกราคม 2025 (2568) 

 

 รายงานฉบับเดือนธันวาคม 2567 ที่รำลึกถึงท่านประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ ซึ่งถึงแก่

อสัญกรรมเม่ือวันที่ 29 ธันวาคม ในวัย 100 ปี มิได้กล่าวถึงการที่ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขา

สันติภาพ 

 ประธานาธิบดีคนที่ 39 ของสหรัฐ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2002 หลายปี

หลังจากที่ท่านพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากผลงานของท่านไม่เพียงแต่การสร้าง สันติภาพใน

ตะวันออกกลางเท่านั้น แต่รวมถึงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การช่วยคนป่วยทั่วไปในโลกจากโรค

ระบาดที่เรื้อรังมานาน การสร้างเคหะสถานสำหรับผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ตามโครงการ HABITAT FOR 

HUMANITY โดยท่านและภริยาลงมือในการก่อสร้างเอง การจัดตั้ง CARTER CENTER เพ่ือ

สาธารณประโยชน์ซึ่งยังคงอยู่ต่อมาจนทุกวันนี้ และ ฯลฯ 

 

 ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศเริ่มปีที่จัดทำ E-BOOK ด้วยรายงาน

การสังหารหมู่กองบรรณาธิการนิตยสารชาลีเอ็บโดกลางกรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 7 มกราคม 

2015 หรือ 2558 โดยกลุ่มก่อการร้ายสากล ซึ่งแม้จะยังไม่มีชื่อเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง เช่น  

อัลเคดาภายใต้โอซามาบินลาเดน แต่ได้นำไปสู่ขบวนการก่อการร้ายระหว่างประเทศในนาม  

“รัฐอิสลาม” ซึ่งยังก่อเหตุร้ายต่อมา แม้มิใช่ด้วยตัวเอง ก็ยังบันดาลใจให้ผู้มีความโน้มเอียง 

รับไปก่อเหตุ 

 วันที่ 1 มกราคม 2025 หรือ พุทธศักราช 2568 เริ่มจากเหตุชายคนหนึ่งได้ขับรถกระบะ

ยี่ห้อฟอร์ดสีขาวเข้าไปในหมู่คนบนทางเท้าของถนนบูร์บองในถิ่นฝรั่งเศสของเมืองนิวออร์ลีนส์ 

ในสหรัฐตั้งแต่เช้าตรู่ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหญิงและชาย 14 ศพ บาดเจ็บประมาณ 35 คน 
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 เมื่อทับคนแล้ว ผู้ก่อเหตุได้ใช้ปืนไรเฟิลยิงไปที่ตำรวจซึ่งได้ยิงโตก้ลับมา ทำให้คนร้ายถึงแก่

ความตายเมื่อเขาก้าวลงจากรถอันถือเป็น “วิสามัญฆาตกรรม” ตำรวจบาดเจ็บไม่สาหัส 2 คน  

การตรวจรถกระบะพบปืนและระเบิดชนิดแสวงเครื่องอีก 2 ชุดและธงของกลุ่มก่อการร้ายไอซิส 

ตำรวจท้องที่ได้มอบให้เอฟบีไอเพ่ือสืบสวนต่อ เพราะอาจเป็นการก่อการร้าย  

 ผู้ก่อเหตุมีชื่อว่า Shamsud-Din Jabbar วัย 42 ปี เกิดในอเมริกาที่มลรัฐเท็กซัส เคยเป็น

ทหารอยู่ประมาณ 10 ปีมีหน้าที่ด้านกำลังพลและระบบไอทีและเคยไปประจำการในอัฟกานิสถาน 

เมื่อปลดจากกองทัพเป็นทหารกองหนุน จับบาร์ได้ทำงานกับบริษัทที่ปรึกษา Deloitre ในหน้าที่

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในชั้นต้น ประธานาธิบดี ไบเดนเห็นว่าเขาคงได้รับแรงบันดาลใจจากไอซิส 

 ในเวลาใกล้เคียงกันของวันที่ 1 มกราคม รถยนต์ไฟฟ้าเท้สลาหรือ Tesla Cybertruck เกิด

ระเบิดขึ้นที่หน้าโรงแรมทรัมป์ที่ลาสเวกัสในมลรัฐเนวาด้า รายงานชั้นต้นทราบแต่ว่าเป็นรถเช่ามา

จากเครือบริษัททูโร่เช่นเดียวกับรถกระบะที่อยู่ในเหตุก่อการร้ายที่นิวออร์ลีนส์ โดยทราบว่าผู้เช่า

มาจาก Colorado Spring แต่เจ้าหน้าที่ยังหาความเชื่อมโยงระหว่างเหตุร้ายทั้งสองที่เกิดขึ้นต่าง

เมืองไม่พบ ประธานาธิบดีไบเดนซึ่งได้รับรายงานข่าวร้ายมาโดยตลอดยังมิได้เปิดเผยข้อยุติของเขา 

โดยได้นดัประชุมในห้องสถานการณ์ในทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันอยู่ขณะนี้ 

 ตำรวจท้องที่ซึ่งในไทยเรียกว่า “นครบาล” นำโดย Anne Kirkpatrick ผู้บัญชาการ 

นายกเทศมนตรีเมืองนิวออร์ลีนส์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ว่าการมลรัฐฯ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงความ

ปลอดภัยของมาตุภูมิ และผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่เอฟบีไอ ได้สืบสวน/สอบสวนหลักฐาน

และพยานบุคคล ห้องพักค้างคืนที่ Airbnb ของจับบาร์ เคร่ืองแล็ปท้อพ 2 เครื่องและอุปกรณ์ที่

เขาใช้ ตลอดจนวิธีการสื่อสารต่างๆ ของเขา และความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่ลาสเวกัส ถ้ามี 

 ต่อมาในวันที่ 2 มกราคม นายคริสโตเฟอร์ รายอะ ผู้อำนวยการเอฟบีไอที่มลรัฐ หลุยเซียน่า

ได้แถลงว่า 

1. นาย Shamsud-Din Jabbar ได้กล่าวถึงความตั้งใจของเขาที่จะก่อเหตุดังที่เกิดขึ้น  

คำเตือนภัยร้ายปรากฏอยู่ใน “วิดิโอ” ของเขา (ไมท่ราบแน่ว่าบันทึกอยู่ในแล็พท้อพ

หรือในอุปกรณ์ต่างหาก) 
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2. Jabbar ได้รับแรงบันดาลใจจากไอซิส “หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์” อันที่จริง หลักฐาน 

ของเขาเองยืนยันว่า เขาได้แสดงความภักดีต่อไอซิสมาก่อนแล้วทางออนไลน์ 

3. Jabbar ก่อเหตุร้ายขึ้นเพียงคนเดียว 

4. เหตุระเบิดที่ล้าสเวกัสไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุร้ายที่นิวออร์ลีนส์แต่อย่างใด 

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นออนไลน์รายงานด้วยว่า เมื่อปี 2023 จับบาร์เดินทางไปยังมณฑล 

ออนทาริโอในแคนาดาและอียิปต์ โดยมิได้ชีแ้จงวัตถปุระสงค์ของการเดินทาง ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลัง 

สืบหารายละเอียดเพิ่มเติม 

 รายงานการสอบสวนของหน่วยงานด้านความปลอดภัยของมาตุภูมิสอดรับกับของเอฟบีไอ

ว่า เหตุระเบิดที่หน้าโรงแรมทรัมป์ในล้าสเวกัส แม้จะมีบางอย่างคล้ายคลึงกับเหตุร้ายที่นิวออร์ลีนส์ 

แต่ไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้วางระเบิดที่ล้าสเวกัสเป็นทหาร “Green Beret” เคยได้รบัเหรียญกล้าหาญ

หลายคร้ัง  และเคยไปประจำการในอัฟกานิสถานมาด้วย แต่กำลังรอผลการชัณสูตรศพอยู่

เนือ่งจากถูกไฟไหม้เกรียม เพราะในรถที่ไฟลุกไหม้มีเชื้อเพลิงจาก “Fireworks, gas tanks and 

camping fuels” ส่วนนาย Matthew Alan Livelsberger วัย 37 ปี ตัวการ นั้น เสียชีวิตด้วย

แรงระเบิดและไฟที่ลุกไหม้ โดยมีรอยกระสุนที่ศีรษะ ซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานต่อมาว่า เขาคงฆ่าตัว

ตาย 

 รายงานจากซีเอ็นเอ็นในวันที่ 4 มกราคม แจ้งว่า คนบริติชที่เสียชีวิตในเหตุร้ายที่ นิวออร์

ลีนส์เป็นบุตรเล้ียงของหญิงที่เป็น NANNY ของทั้งเจ้าชายวิลเลียมและแฮร์ร่ีหลังจากพระราชบิดา

และพระราชมารดาทรงหย่ากัน และกษัตริย์ชาร์ลส์ที่สามทรงทราบข่าวเศร้าแล้ว 

 ผู้ชายซึ่งถูกรถที่คนร้ายชนบนทางเท้าในนิวออร์ลีนส์ชื่อ Edward Pertifer อายุ 31 ปี เป็น

บุตรเลี้ยงของ Alexandra “Tiggy” Pertifer ชื่อตั้งแต่เกิด Legge Bourke เข้าทำงานในกลุ่ม 

Staff ของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ตั้งแต่ปี 1993 แต่ถวายงานแก่เจ้าหญิงไดอาน่าและพระโอรสทั้งสอง

พระองค์ เมื่อทรงทราบเหตุร้ายแก่ลูกเลี้ยงชายของเธอ เจ้าชายวิลเลียมแสดงพระทัย “Shocked 

and saddened” ในขณะที่นายเดวิดแลมมี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราช

อาณาจักร ได้แสดงความเสียใจและแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการปราบปราม 

การก่อการร้ายต่อไป 
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 สำหรับเหตุระเบิดในรถเท้สลาที่หน้าโรงแรมทรัมป์ในเมืองลาสเวกัส นั้น นายอีลอนมัสก์

แย้งว่า ปกติรถเท้สลาจะไม่ระเบิดขึ้นทางหลังคา แต่ตามรายงานของฝ่ายสืบสวน เหตุระเบิดและ

ไฟที่ลุกไหม้เกิดจากเชื้อเพลิงนานาชนิดที่วางอยู่ในรถ ไม่แต่เท่านั้น เจ้าหน้าที่ยังสันนิษฐานว่า เขา

อาจจะปลิดชีวิตตัวเอง เนื่องจากเขาระบายไว้ในจดหมายในฐานะที่เป็นฝ่ายรีพับลิกันว่า พรรคเด

โมแคร็ตยังอยู่ในรัฐบาลแม้เขาต้องการให้พ้นไปจากวงจรของอำนาจ เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าอดีตกรีน

แบร์เร่ต์ผู้นี้อาจมีปัญหา mental health อยู่บ้าง ทหารหน่วยรบพิเศษซึ่งเคยพบเขาขณะเป็นกรีน

แบร์เร่ต์ด้วยกันตั้งข้อสังเกตว่า ตอนเขาล้มป่วยระหว่างประจำการ เขามีอาการทางสมองด้วย 

 

 ที่นิวออร์ลีนส์ เจ้าหน้าทื่สืบสวนและสอบสวน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ ATF อันได้แก่ด้านอาวุธ

ยุทโธปกรณ์ แถลงเมื่อวันที่ 5 มกราคม ว่าเหตุการณ์อาจจะร้ายแรงย่ิงขึ้นหาก นายจับบาร์ 

จุดระเบิดที่นำไปด้วยในกระติกน้ำเย็น เนื่องจากสารประกอบระเบิด มีพิษร้ายแรงกว่าธรรมดา 

นายกเทศมนตรีหญิงของเมืองนิวออร์ลีนส์เข้าใจว่า นายจับบาร์ประกอบระเบิดในห้องพักภายใน

แอร์บีเอ็นบีก่อนออกไปก่อเหตุ ทุกฝ่ายไม่แน่ใจว่า อะไรเกิดขึ้นทำให้เขาจุดระเบิดไม่สำเร็จ 

 นายกเทศมนตรีนิวออร์ลีนส์กล่าวในระหว่างการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวด้วยว่า ได้เลื่อน

กำหนดการแข่งขันฟุตบอลล์อเมริกัน “Super Bowl” และงานฉลอง MARDI GRAS ไปแล้วเพราะ

ทั้งสองกำหนดการจะมีคนมาชุมนุมเป็นจำนวนมาก แม้จะได้วางแผนรักษาความปลอดภัยไว้

เรียบร้อยแล้ว แต่จะได้หารือกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่จะมากับประธานาธิบดีไบเดนและสตรี

หมายเลขหนึ่งในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม อีกชั้นหนึ่ง 

 Nick Paton Walsh ผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศอาวุโสของซีเอ็นเอ็น นำเสนอวิเคราะห์ข่าว

เมื่อวันที่ 6 มกราคม แสดงความแปลกใจว่าเพราะเหตุใดกลุ่มไอซิสจึงยังมิได้อา้งความเกี่ยวข้องกับ

เหตุก่อการร้ายที่ผู้ภักดีต่อกลุ่มก่อขึ้นบนถนนบูร์บองในมลรัฐหลุยเซียน่าของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่รุ่ง

สางของวันขึ้นปีใหม่ อันผิดวิสัยของกลุ่ม 

 ว้อลช์ได้ศึกษาความเห็นของผู้ติดตามพฤติกรรมของกลุ่มหลายคน รวมทั้ง Professor 

Peter Neumann แห่ง King’s College of London ด้วย โดยย้อนกลับไปถึงเหตุยิงสังหารหมู่ใน
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กลุ่มชนที่ไปร่วมมหกรรมดนตรีที่ล้าสเวกัสเมื่อเดือนตุลาคม 2017 ซึ่งไอซิสพยายามอ้าง แต่ต้องรีบ

ถอนเพราะไม่ได้เกี่ยวจริง อันเป็นคร้ังเดียว 

 สำหรับครั้งนี้ยิ่งจำเป็นเนื่องด้วยฝ่ายที่อ้างความรับผิดชอบอยู่บ่อยคร้ังได้แก่ ISIS-K ซึ่งมี

ฐานอยู่ในอัฟกานิสถานและสาขาย่อยในแอฟริกา ไม่แต่เท่านั้น ผู้ก่อเหตุร้ายใน   นิวออร์ลีนส์ยังมี

ธงไอซิสอยู่ในรถกระบะที่ใช้ก่อการร้ายด้วย จึงเกิดคำถามอันกระทบถึงความน่าสะพรึงกลัวของ

ขบวนการก่อการร้ายกลุ่มรัฐอิสลามว่า “หย่อนเขี้ยวเล็บ” ไปแล้วหลังจากที่ระบอบอาสสาดได้ล่ม

สลาย รวมทั้งสถานะของไอซิสซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านในซีเรียฝ่ายหนึ่งหรือไม่ ในขณะที่ปรากฏรายงาน

ว่า ในวันถัดจากการโค่นล้มบาชาร์อัล-อาสสาด  (วันที่ 8 ธันวาคม) กองบัญชาการกลางสหรัฐใน

ตะวันออกกลางแถลงว่า เครื่องบินรบสหรัฐได้ทิ้งระเบิดกลุ่มไอซิสในซีเรียและอริัก 75 เป้าหมาย 

 11 วันหลังจากนั้น CENTCOM แถลงข่าวว่า เป้าหนึ่งได้แก่ Abu Yusif หรือนามแฝงว่า 

Mahmud ที่จังหวัด Deir Ezzor หัวหน้าขบวนการไอซิสโดยส่วนรวม ซึ่งถึงแก่ชีวิต และยังไม่มี

การแต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่ ไอซิสจึงอยู่ในสถานะฝ่ายรับ (Defensive) ขณะที่สำนักงานส่ือหลักของ

ไอซิสในชื่อว่า Almag  ตั้งอยู่ในซีเรียและอิรัก แต่แมว้่า  Al-Naba อันเป็นหนังสือพิมพ์เชิง “สื่อ

สังคม” ก็มิได้ลงข่าว เปตั้นว้อลช์จึงคาดเดาว่า บางทีไอซิสอาจจะรอให้นายโดนัลด์ทรัมป์ 

“ปฏิญาณตน” เข้ามารับตำแหน่งเสียก่อน เนื่องจากเป็นข่าวที่เหมาะจะให้คนอเมริกันตระหนักถึง

การฟื้นสถานะของไอซิส  

  

 

 วันที่ 6 มกราคม รองประธานาธิบดีคามาล่าแฮร์ริสต้องทำหน้าที่ในการยืนยันหรือ “ให้

ใบรับรอง” หรือ CERTIFICATION ชัยชนะในการเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์ แม้ว่าเธอจะเป็นผู้

แพ้  

 เมื่อ 4 ปีมาแล้ว ซึ่งนายทรัมป์พ่ายแพ้แก่นายโจไบเดน นายทรัมป์ที่ไม่ยอมรับผลการ

เลือกตั้งตราบใดที่เขาไม่ชนะ ได้ปลุกปั่น “ให้มีการขบถภายในอาณาจักร” สื่อหลายสำนักเปรียบ

ว่าเป็นการพยายามก่อรัฐประหาร ด้วยการยุยงให้พวกหัวรุนแรงซึ่งเขามีอยู่มากก่อการจลาจลและ

บุกเข้ายดึอาคารรัฐสภา แต่อัยการพิเศษจำต้องเลื่อนการพิจารณาคดีออกไป เพราะทรัมป์ได้เป็น
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ประธานาธิบดี แม้กระทั่งคดี HUSH MONEY ซึ่งคณะลูกขุนลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า ทรัมป์มี

ความผิดตามข้อกล่าวหาทั้ง 34 กระทง ผู้พิพากษาก็จำต้องเลื่อนวันกำหนดโทษหลายครั้ง ล่าสุด

จะไม่พิพากษาให้เขาต้องถูกจำคุก 

 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม วันนี้ ผู้พิพากษา Juan Merchan แห่งศาลสูงนิวยอร์ก—

Supreme Court of New York ได้นัดประกาศคำพิพากษานายโดนัลด์ทรัมป์ แม้จะเป็นที่ทราบ

กันว่า เขาคงจะไม่ถูกตัดสนิให้ต้องจำคุก นายทรัมป์พร้อมทนายฟังอยู่ที่บ้านพัก โดยเขาได้สั่งให้โชว์

ธงชาติอเมริกันเป็น Background หรือฉากหลังจากที่เขานั่ง ทั้งๆ ที่ใม่ควร แต่ผู้พิพากษามาชองก็

ได้กล่าวว่า ความเคารพที่เขามีหมายถึงตำแหน่งหรือ OFFICE  มิใช่บุคคล ไม่แน่ว่านายทรัมป์

เข้าใจความหมายหรือไม่ เนื่องจากเขามักตีความเข้าข้างตัวเองเสมอ และถึงแมค้ำพิพากษาจะ

กล่าวถึง UNCONDITIONAL DISCHARGE แตท่ี่แนน่อนก็คือ ทรัมป์เป็น “CONVICTED FELON” 

เพราะกระบวนการยุติธรรมบ่งชัดแล้วว่า นายทรัมป์กระทำผิดอาญา สิ่งซึ่งเขากล่าวหรือกระทำ

ต่อไปไม่สามารถเปลี่ยนคำวินิจฉัยของคณะลูกขุนได้ ส่วนที่เขาจะอุทธรณ์คำพิพากษาจะต้องใช้

เวลาอีกหลายเดือน ไม่แต่เท่านั้น อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเขาพ้นตำแหน่งไม่มีใครคาดเดาได้ในชั้นนี้ แต่

ที่ชัดเจนในขณะนี้ได้แก่ นายโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีอเมริกันคนแรกที่เป็น 

CONVICTED FELON ซึ่งเข้ารับตำแหน่ง 

 สำหรับรายงานการสอบสวนและการตรวจหลักฐานการกระทำของนายทรัมป์ทั้งหมดซึ่ง

นาย Jack Smith อัยการพิเศษ ได้รับมอบหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมโดยถูกต้องตามกฏหมาย 

อันรวมถึงคดีแทรกแซงการเลือกตั้งด้วย นั้น นายทรัมป์ได้พยายามขัดขวางมาโดยตลอด รวมทั้ง

การให้ผู้พิพากษาแคนน่อนซึ่งเขาเป็นคนแต่งตั้งมาบ่อนทำลาย ทั้งโดยการกล่าวหาว่า อัยการ

พิเศษสมิธได้รับการแต่งตั้งมาอย่างไม่ถูกขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญและการออกคำสั่งให้ชะลอการ

เปิดเผยรายงาน นั้น รัฐมนตรียุติธรรมได้ให้ศาลอุทธรณ์ของสหพันธ์พิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยได้ 

และศาลฯ วินิจฉัยโดยละเอียดแล้วเห็นชอบด้วย 

 อัยการพิเศษสมิธ ซึ่งได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้ว แถลงข่าวว่า ด้วยหลักฐานตาม

รายงานของเขา นายโดนัลด์ทรัมป์จะได้รับการพิพากษาว่ามีความผิดแน่ หากมีการดำเนินคดีต่อ

เขา แต่ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่า คดีเช่นนี้มีอายุความหรือไม่และรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่จะดำเนินการ
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เพ่ือล้างคดีได้หรือไม่ เพียงใด เนื่องจากนายทรัมป์ยึดมั่นมาตลอดว่า เขาอยู่เหนือกฎหมาย และ

กล่าวอ้างเสมอมาว่าเขาไม่เคยกระทำความผิด  

  

 เมื่อเวลา 22.40 น. ของวันที่ 15 มกราคม ตามเวลาในประเทศไทย เจเรมีไดอามอนด์แห่ง

ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า กาตาร์ให้ข่าวว่า อิสราเอลและฮาม้าสบรรลุความตกลงให้มีการหยุดยิงแล้ว 

แต่ยังมิได้ลงนาม เพราะเนตันยาฮูจะนำไปให้ฝ่ายขวาจัดในสภารับทราบ ในเวลาใกล้เคียงกัน นาย

แอนโตนีบลิงเก้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ยืนยันในทำนองเดียวกันในการ

ให้สัมภาษณ์คร้ังสุดท้ายแก่คริสเตียนอามันพอร์ บรรณาธิการข่าวระหว่างประเทศของซีเอ็นเอ็น ว่า

ข้อตกลงดังกล่าวเป็นผลของความพยายามที่จะให้ข้อเสนอ 3 ขั้นที่ประธานาธิบดีโจไบเดนริเริ่มมา

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 เป็นกรอบที่คู่พิพาทยอมรับ เจเรมีไดอามอนด์คาดว่า การหยุดยิง 

และการปล่อยตัวประกันในขั้นแรก น่าจะเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม ศกใหม่นี้จนครบ 33 คน 

ซึ่งบลิงเก้นเชื่อว่าน่าจะดำเนินไปอย่างดีจนสามารถก้าวหน้าไปถึงขั้นที่ 2 และ 3 ได้ บลืงเก้นกล่าว

ด้วยว่าสหรัฐ เจรจาร่วมกับอียิปต์ กับฮาม้าสโดยผ่านคนกลางอันได้แก่กาตาร์     

 เมื่อเวลา 23.30 น. ของวันที่ 15 มกราคม นายแม็ตธิวช้านส์แห่งซีเอ็นเอ็นได้ทราบจากฮา

ม้าสว่า กลุ่มเห็นด้วยกับข้อตกลงหยุดยิงและการแลกเปลี่ยนตัวประกันแล้ว 

 ประมาณสองชั่วโมงต่อมา ประธานาธิบดีโจไบเดนไดแ้ถลงอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาว

ว่า ข้อเสนอของเขาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ศกที่แล้ว เป็นที่ตกลงกันแล้ว ช้าไปประมาณ 7 เดือน 

นายอันโตนีโอกูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวต้อนรับ และให้หน่วยงานต่างๆ ใน

องค์การฯ เร่งดำเนินการตามความรับผิดชอบต่อไป ประชาชนในกาซ่าได้ฉลองรับข่าวดีด้วยความ

ปรีดี แม้ฉนวนจะเกลื่อนไปด้วยเศษปรักหักพังทั่วไป ในขณะที่นายกรัฐมนตรีกาตาร์ได้ปราศรัยถึง

สถานะล่าสุดในการเจรจา ขยายความต่อมาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์ 

 ตามรายงานด่วนมากในวันที่ 16 มกราคม อิสราเอลยังโจมตีกาซ่าทางอากาศต่อมา ทำให้

ชาวปาเลสไตน์ 43 คนเสียชีวิต หรือ 81 คนนับจากเวลาที่ประกาศข้อตกลง และมีข่าวด้วยว่า 

คณะรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอล อันหมายถึงฝ่ายขวาจัด ยังมิได้ให้ความเห็นชอบกับ

ความตกลง จึงไม่แน่ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้น 
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 โฆษกรัฐบาลอิสราเอลชี้แจงต่อมาว่า ฮาม้าสเป็นฝ่ายทำให้ยังไม่อาจตกลงกันได้เนื่องจากได้

ยื่นเงื่อนไขเพิ่มเติม ข้าพเจ้าไม่สู้จะแน่ใจในคำกล่าวอ้างของอิสราเอลเท่าใดนัก ในประเด็นนี้ ผู้

สังเกตการณ์ รวมทั้งนายอาร่อนมิลเลอร์ อดีตผู้แทนสหรัฐในกระบวนการสันติภาพ เห็นว่า ความ

ล่าช้าเกิดขึ้นเน่ืองจากสมาชิกจากพรรคขวาจัดไม่เห็นด้วยกับความตกลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้า

สู่ขั้นที่ 2 อันย่อมหมายถึงการยุติการสู้รบ โดยขู่ที่จะถอนตัวจากรัฐบาลผสม ซึ่งนายเนตันยาฮูเกรง

ว่าจะทำให้รัฐบาลเขาอยู่ต่อไปไม่ได้ แม้นายแยร์ลาปิด หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านจะได้เสนอที่จะเข้ามา

เป็นพรรคร่วมรัฐบาลผสม แต่เนตันยาฮุยังเห็นว่าเสียงไม่มากพออยู่ดี และอาจทำให้รัฐบาลของเขา

ต้องเผชิญกับการเลือกตั้ง ซึ่งเขาไม่ต้องการในชั้นนี้ 

 ต่อมาในวันที่ 17 มกราคม นายแอนโตนีบลิงเก้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศสหรัฐได้มาที่ห้องกล่าวถ้อยแถลงที่อาคารของกระทรวงเพื่อสรุปผลงานของฝ่ายการ

ต่างประเทศทั่วโลก แต่ผู้ทีอ่ยู่ในกลุ่มคนฟัง 3-4 คนได้ตะโกนเรียกร้องคำตอบเกี่ยวกับกาซ่าจน

เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาขอให้อยู่ในความสงบก่อน ขณะที่       บลิงเก้นเองได้ขอให้กล่าวคำปราศรัย

ตามที่เตรียมมาเสียก่อน จะตอบคำถามให้ กว่าเหตุการณ์จะสงบเงียบก็ใช้เวลาพอสมควร 

 คำปราศรัยของแอนโตนีบลิงเก้นเป็นทำนอง TOUR D’HORIZON ของผลงานด้านระหว่าง

ประเทศของรัฐบาลไบเดน อันรวมถึงอย่างน้อย 2 กรณีที่ยังไม่ยุติลงแม้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะยัง

ดำเนินการสืบต่อมา รวมทั้งการทำคดีกับกองกำลังสนับสนุนเร็วในซูดานต่อศาลอาชญากรรม

ระหว่างประเทศด้วย กล่าวโดยสรุป สถานการณ์รอบโลกกลับดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจขณะนี้มากกว่า

เมื่อ 4 ปีที่แล้ว อิหร่านซึ่งระรานไปทั่ว รวมทั้งระดมยิงขีปนาวุธไปยังดินแดนของอิสราเอล โดย

สหรัฐและประเทศในภูมิภาคได้ช่วยปกป้องได้และกองกำลังติดอาวุธจากอิหร่านแทบจะไม่เหลืออยู่

แล้ว ส่วนความเข้มแข็งของสหรัฐก็ปรากฏชัดกว่าที่เคยเป็นมา ในกรณียูเครน ซึ่งถูกรุกรานมาเมื่อ

สามปีที่แล้ว ยังรักษาเอกราชไว้ได้อย่างมั่นคง และประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลกกว่า 50 

ประเทศได้ร่วมกันให้ความสนับสนุนอย่างแข็งขันทั้งในขณะนี้และต่อไป กองกำลังทั้งของรัสเซีย

และต่างชาติก็ไดถู้กส่งเข้าสู่  ”เคร่ืองบดเนื้อ” เช่นเดียวกัน เขาเสริมด้วยว่ารัสเซียเองเสียทหารไป

ไม่ต่ำกว่า 750,000  ทั้งจากการตายและบาดเจ็บ การนำทหารเกาหลีเหนือไปเสริม ก็สูญเสียไป

แล้วไม่น้อยกว่าสามพันคน   
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 ในส่วนที่เกี่ยวกับกาซ่า นั้น ทุกคนทราบดีว่าสลับซับซ้อนปานใด และเพราะเหตุนี้ ตั้งแต่

เช้าของวันนี้ (16 มกราคม)  เขาได้โทรศัพท์ติดต่อกับในพ้ืนที่มาตลอด บลิงเก้นยืนยันว่า ความตก

ลงหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวประกันจะมีผลปฏิบัติ “ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม” เขากล่าวต่อไป

ว่ายังมีประเด็นอื่นๆ อีก เช่นสันติภาพของปาเลสไตน์และการดำเนินการเกี่ยวกับกาซ่า 

 เช้าวันศุกรท์ี่ 17 มกราคม นายกรัฐมนตรีเนตันยาฮูยืนยันต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกว่า 

ความตกลงกับฮาม้าส (เพื่อการหยุดยิงในกาซ่าและแลกเปลี่ยนตัวประกันระหว่างอิสราเอลกับ

ปาเลสไตน์) มีขึ้นแล้ว เขามิได้กล่าวว่า ฝ่ายขวาจัดอันได้แก่นายเบ็นกวีร์และนายสโมกริชไม่ยอมรับ

ขั้นตอนที่สองเพราะไม่ต้องการให้การสู้รบยุติลง แต่จะอย่างไรก็ตาม รัฐบาลฯยังอภิปรายกันอยู่ 

โดยจะลงมติกันหลังพลบค่ำวันเสาร์ที่ 18 มกราคม ส่อเจตนาของอิสราเอลที่จะโจมตีทิ้งระเบิด

ต่อไปจนนาทีสุดท้ายก่อนการหยุดยิง แม้ชาวปาเลสไตน์จะเสียชีวิตไปแล้วกว่าหนึ่งร้อยศพนับแต่

การประกาศเมื่อวันพุธว่าตกลงหยุดยิงกัน 42 วันได้แล้ว 

 อย่างไรก็ดี รายงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับการหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวประกันกล่าวตามความ

จริงว่ามาจากข้อเสนอของไบเดนเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว อันอาจสื่อความหมายว่าว่าที่

ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มิได้มีส่วนโดยตรง แม้เขาจะมีหน้าที่สานต่อก็ตาม จึงมีรายงาน

ว่าทรัมป์คงได้เร่งรัดให้เนตันยาฮูรีบตกลงใจ เนื่องจากปรากฏว่า เนตันยาฮูได้เสนอวาระนี้เข้า

คณะรัฐมนตรีความมั่นคง ซึ่งอนุมัติความตกลงไปแลว้ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีทั้งคณะอันมีจำนวน 33 คน คาดว่ารัฐมนตรีฝ่ายขวาจัดไม่สามารถมีเสียงมากกว่าได้  

มติสุดท้ายไม่จำต้องชะลอถึงวันเสาร์ดังที่รายงานไว้ก่อนนี้ 

 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีชุดใหญ่ได้พิจารณาร่วมกันจึงได้ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 

24 แต่มีรัฐมนตรี 8 คนจากพรรค Otzma Yehdit นำโดยนายอิตามาร์เบ็นกวีร์ ฝ่ายขวาจัดไม่เห็น

ด้วย สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นออนไลน์รายงานว่า รัฐบาลได้เสนอความตกลงไปยังศาลสูงเพื่อพืจารณา

ให้ความเห็นชอบภายใน 24 ชั่วโมง และว่า ความตกลงอันครอบคลุมขั้นที่ 1 ในเวลา 42 วัน โดย

จะมีการมอบตัวประกันทั้งหญิง เด็กและคนป่วย 33 คน เป็นเช่นเดียวกับข้อเสนอของ

ประธานาธิบดีไบเดนซึ่งนายเนตันยาฮูไม่ยอมรับมาแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 โดยรัฐมนตรีบลิงเก้น

ได้รับแจ้งมาแต่บัดนั้น และได้พยายามให้อิสราเอลเปลี่ยนท่าทีมาตลอด ส่วนการชะลอการตอบรับ

ครั้งหลังสุด นั้น เนื่องจากนายเนตันยาฮูและรัฐบาลอิสราเอลได้ระดมการกระจายข่าวว่า ฮาม้าส 
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ยื่นข้อเรียกร้องมาใหม่ ซึ่งรายงานของข้าพเจ้าก่อนนี้ไม่ได้ยอมรับเสียทีเดียว บัดนี้ก็ชัดเจนแล้วว่า

เป็นข้ออ้างเพื่อถ่วงเวลาเท่านั้นเอง 

 เมื่อวันที่ 18 มกราคม นายเนตันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ได้กล่าวคำปราศรัยต่อ

สาธารณชนเป็นครั้งแรกนับแต่วันที่ได้ประกาศว่าจะมีการตกลงในการหยุดยิงและแลกตัวประกัน

ต่อไป โดยแถลงว่าการหยุดยิงไม่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก ฮาม้าสคงไม่ต้องการให้หยุดปฏิบัติการ

ทางการรบ โดยมิได้แจ้งชือ่ตัวประกันมาให้อิสราเอลจนบัดนี้ อิสราเอลจึงถือว่าความตกลงหยุดยิง

ยังไม่มีผลใช้บังคับ และโดยที่ยังไม่มีข้อตกลง อิสราเอลจึงถือว่า การสู้รบยังมีอยู่ อันตรงตามความ

ประสงค์ของเขาอยู่แล้ว 

 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม เครื่องบินรบอิสราเอลได้โจมตทีิ้งระเบิดที่ภาคกลางของกาซ่า

เป็นเหตุให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต 4 ศพ (ตัวเลขดังกล่าวอาจมากกว่านี้) และบาดเจ็บ 25 คน  

ตามรายงานของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกาซ่า แต่รถลำเลียงเคร่ืองบรรเทาทุกข์ 

600 คัน ได้แต่เรียงแถวอยู่ด้านนอกของด่าน Karem Shalom 

 ต่อมา ปรากฏรายงานว่า อิสราเอลได้รับชื่อตัวประกันหญิง 3 คนแล้วกับยังได้รายชื่อ

ทั้งหมดด้วย ทุกฝ่ายก็เตรียมรับการมอบตัว ซึ่งช้ากว่าที่ได้ตกลงกันประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ 

 เมื่อมีการหยุดยิงและตัวประกันหญิงอิสราเอล 3 คนได้รับการส่งมอบให้แก่กาชาดซึ่งฝ่าย

อิสราเอลได้รับต่อโดยนำขึ้นเฮลิค็อปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางแล้ว 

ประธานาธิบดีไบเดนได้เดินทางในวันสุดท้ายของการครองตำแหน่งไปที่เมือง ชาร์ลสตั้น  

มลรัฐเซ้าธ์แคโรไลน่า เขาพอใจที่ข้อเสนอของเขาเริ่มคืบหน้าไปด้วยดี และเขาได้ให้เบร็ตต์แม็คเกิ๊อร์ก 

ผู้แทนของเขาในการประชุมที่กรุงโดฮาประสานงานกับผู้แทนของนายทรัมป์เพราะจะต้องติดตาม

การเจรจาต่อไป อันที่จริง เมื่อคราวที่นายทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 1 ทรัมป์ก็ได้ขอ

มอบหมายให้เบร็ตต์แม็คเกิ๊อร์ก ซึ่งอยู่ในอิรักอยู่แล้วในฐานะที่ปรึกษากองกำลังผสมที่ปราบปราม

กลุ่มไอซิสจนหมดไปจากนครโมซูลของอิรัก และตามขับไปจากนครรัคก้าของซีเรีย ช่วยควบคุม

สถานการณ์ให้แก่รัฐบาลทรัมป์ต่อไป ล่าสุดก่อนหน้านี้ แม็คเกิ๊อร์กได้ร่วมอยู่ในคณะผู้แทนสหรัฐใน

การประชุมปรึกษาครั้งแรกกับคณะรัฐบาลเฉพาะกาลในซีเรีย 
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 รายงานข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วแจ้งว่า บริษัท Nippon Steel ของญี่ปุ่นขอซื้อบริษัท US Steel 

ของสหรัฐในมูลค่า 14.9 พันล้านดอลลาร์ โดยได้เสนอที่จะให้คนอเมริกันเป็นผู้บริหารระดับสูงและ

มีส่วนในการทำงานในบริษัทตามส่วน 

 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงความตั้งใจว่า เขาไม่เห็นด้วยกับ

การให้ต่างชาติมาครอบครองอุตสาหกรรมสำคัญเช่นบริษัทเหล็กกล้าขนาดนี้ ส่วนประธานาธิบดีไบ

เดน นั้น โดยพื้นฐานย่อมเห็นได้ว่าการที่อุตสาหกรรมเหล็กกล้านี้มีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง Pittsburgh 

ในมลรัฐเพ็นซิลเวเนีย คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองสำหรับเขาในปีที่จะมีการเลือกตั้ง จึงไม่น่า

แปลกใจที่ไบเดนมิไดแ้ถลงปฏิกิริยาต่อต้านอย่างแจ้งชัดอาจจะเนื่องจากเป็นคำขอจากญี่ปุ่นซึ่งเป็น

พันธมิตรใกล้ชิดในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

  คณะกรรมการด้านการลงทุนจากต่างประเทศ อันมี Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง เป็นประธาน และมีรัฐมนตรีอีกหลายคนเป็นกรรมการ เสนอแนะมาว่า   

การจำหน่ายอุตสาหกรรมดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ ประธานาธิบดีไบเดนจึง

ต้องทบทวนแนวคิดของเขาอย่างรอบคอบ แม้เขาจะตระหนักดีว่าเขาจะพ้นจากตำแหน่งในอีกสอง

สัปดาห์เศษ  

 ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2025 ประธานาธิบดีไบเดนได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารมิให้ขาย US 

Steel แก่ญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสหบาลแรงงาน แต่ Nippon Steel ยังไม่ลดราความ

พยายาม อันเป็นหน้าที่ของไบเดนที่จะทำความเข้าใจกับญี่ปุ่น แต่ตามรายงานจากบีบีซีในวันที่ 6 

มกราคม ฝ่ายเอกชนญี่ปุ่นกำลังหารือกับฝ่ายกฏหมายในสหรัฐที่จะดำเนินการทางคดีกับรัฐบาล

สหรัฐ  

 จนถึงวันที่ 10 มกราคม นิตยสาร Nikkei ยังรายงานว่า “กาพย์” เรื่อง อุตสาหกรรม

เหล็กกล้าของสหรัฐคงไม่จบลงง่ายๆ แม้ประธานาธิบดีไบเดน ผู้ออกคำสั่งมิให้จำหน่ายแก่ต่างชาติ 

(ญี่ปุ่น) จะพ้นจากตำแหนง่ใน 10 วันจากวันนี้ก็ตาม 

 ในความเห็นของ Nikkei การที่สหรัฐเพ่งเล็งญี่ปุ่นน่าแปลกใจ เนื่องจากในบรรดา

อุตสาหกรรมเหล็กกล้าขนาดใหญ่ 10 แห่งในโลก 6 แห่งเป็นของจีน ใหญ่ที่สุดได้แก่ China 
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Baowu Steel Group เมื่อเป็นเช่นนี้จึงคิดไม่ถึงว่า ญี่ปุ่นซึ่งเป็นหุ้นส่วนใกล้ชิดของสหรัฐจะ

ดำเนินคดีกับสหรัฐอันสืบเนื่องมาจากการที่ Nippon Steel จะซื้อ US Steel  

 

 

 ชัยชนะในการเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นไปอย่างเหลือเชื่อในหลายประการ เพราะ

ไม่แต่เพียงนายทรัมป์จะไดต้ำแหน่งประธานาธิบดี เท่านั้น พรรครีพับลิกันซึ่งเต็มไปด้วยความ

แตกแยกกลับได้ครองเสียงข้างมากทั้งในวุฒิสภาและในสภาผู้แทนราษฎร 

 สมัยประชุมใหม่ของรัฐสภาสหรัฐเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนหลังวันหยุดยาวในเทศกาลคริสต์มาส

และปีใหม่ ซึ่งสำหรับวุฒิสภามิได้มีปัญหาเท่าใดนักเนื่องจากได้ดำเนินการมาก่อนในการเลือก

วุฒิสมาชิก John Thune เป็นหัวหน้าฝ่ายเสียงข้างมากในวุฒิสภา ด้วยดังที่รายงานมาก่อนแล้ว 

การที่พรรครีพับลิกันกลับมาเป็นเสียงข้างมากอีกวาระหนึ่ง ย่อมมีผลให้พรรคเดโมแคร็ตต้องเป็น

เสียงข้างน้อยไป แต่โดยทีค่ามาล่าแฮร์ริส ยังเป็นรองประธานาธิบดีอยู่เมื่อวันที่ 6 มกราคม จึงต้อง

ทำหน้าที่ประธานวุฒิสภาโดยตำแหน่งในการประกาศคะแนนคณะผู้เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 

เช่นเดียวกับเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2021 ที่นายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งแพ้การเลือกตั้งต่อโจไบเดน 

พยายามจะบังคับให้นายไม้ค์เพ็นส์ รองประธานาธิบดีของเขาเปลี่ยนแปลงตัวเลข อันทำไม่ได้ พล

พรรคของนายทรัมป์ที่บุกเข้ายึดอาคารรัฐสภาจึงตะโกนลั่นว่า “แขวนคอนายเพ็นส์-HANG MIKE 

PENCE” แต่หาตัวไม่พบเพราะหลายคนพาเขาไปหลบซ่อนในห้องอื่นได้ทัน 

 วันแรกที่เปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระก่อนอื่นได้แก่การเลือกตั้งประธานซึ่งนาย

ไม้ค์จอห์นสัน ประธานคนก่อนได้ไปเกาะติดอยู่กับนายโดนัลด์ทรัมป์ที่มาร์-อา-ลาโก้ เพื่อส่ง

สัญญาณว่าทรัมป์สนับสนุนเขาให้เป็นต่อ แต่สมาชิกแนวอนุรักษ์นิยมในพรรคในจำนวนเริ่มแรก 6 

คนต่อต้านเขา 

 ปกติข้าพเจ้าจะไม่ติดตามดูว่า ใครจะได้เสียงสนับสนุนเท่าไร เพราะแม้ว่า พรรครีพับลิกัน

จะเป็นฝ่ายเสียงข้างมาก แต่ก็ไม่มากนัก จึงลองตามดู ปรากฏว่า หัวหน้าพรรคเดโมแคร็ต อันได้แก่

นาย Hakeem Jeffries ได้ลงแข่งด้วย เนื่องจากทราบว่า พรรครีพับลิกันยังผนึกกำลังได้ไม่

เพียงพอ การเลือกตั้งจึงใช้เวลานานมาก เพราะคะแนนสลับกันนำและตาม แต่ผู้ทำหน้าที่ประธาน
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เฉพาะกาลก็ไม่ลั่น Gavel จนดึกมากตามเวลาในประเทศไทย ทราบต่อมาว่า นายไม้ค์จอห์นสัน

พยายามจะให้พวกที่ดึงเรื่องไว้เปลี่ยนท่าที แต่ไม่อาจทราบได้ว่าเขาเสนออะไรเป็นการแลกเปลี่ยน 

และนายทรัมป์ได้โทรศัพทข์อให้ผู้ขัดขวางเปลี่ยนใจอีกทางหนึ่ง ซึ่งก็ได้ผลตามรายงานข่าวใน

วันรุ่งขึ้น โดยนายไม้ค์จอห์นสันได้เป็นประธานในวาระปีนี้ 

 ตัวบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมในรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ 2.0 จะเริ่มเข้าสู่การ

พิจารณากลั่นกรองโดยวุฒิสภาในวันอังคาร วันนี้ ตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐ โดย

สำนักงานสอบสวนกลางหรือเอฟบีไอได้ส่งรายงานการตรวจสอบภูมิหลังให้แก่วุฒิสภาแล้ว เริ่มคน

แรกที่นายพีทเฮ็กเสธในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งมีการร้องเรียนอยู่มาก ทั้งใน

ด้านความไม่สันทัดในการบริหารองค์กรขนาดยักษ์เช่น Pentagon และด้านพฤติกรรมส่วนตัวอัน

ฉาวโฉ ่

 คณะกรรมาธิการว่าด้วย ARMED SERVICES ของวุฒสิภาเป็นชุดแรกที่สอบปากคำนาย 

Pete Hegseth อันเป็นไปตามแนวพรรค ซึ่งสังเกตได้ว่าว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กำกับ

ดูแลให้สมาชิกพรรครีพับลิกันตั้งคำถามและใช้ข้อมูลไปในทางที่จะแก้ข้อกล่าวหาที่สื่อได้รายงานให้

สาธารณชนได้ทราบมาตั้งแต่แรกเริ่ม ไม่แต่เท่านั้นเมื่อวุฒิสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแคร็ตตั้งคำถาม

ในกรณีที่เป็นเรื่องอื้อฉาว คำตอบจากเขาจะได้แก่ “เป็นเพียงข้อกล่าวหาที่จะทำให้เขาต้องแปด

เป้ือนหรือ SMEAR” โดยตลอด 

 นายพีทเฮ็กเสธเองได้ถือโอกาสโจมตีพรรคเดโมแคร็ตหลายต่อหลายครั้ง รวมทั้งในประเด็น

ครอบจักรวาล เช่นการที่พลังในการป้องกันประเทศสหรัฐตกอยู่ในสภาวะอ่อนแอในปัจจุบันเพราะ 

“โจไบเดนเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด” อาวุธยุทโธปกรณ์ล้าหลังประเทศฝ่ายตรงข้ามอย่างน่า

ละอายใจ และวิจารณ์การที่อดีตพลเอกลอยด์ออสตินไปเข้ารับการผ่าตัดระหว่างวันหยุดปีใหม่ซึ่ง

เขาได้รายงานลาประธานาธิบดีช้าไปเล็กน้อยและได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงใหม่โดยเวียนเรื่อง

ทั้งหมดให้สภาทราบนานแล้วว่า ออสตินกระทำผิดอย่างร้ายแรงด้วย “AWOL หรือ Absence 

Without Leave” 

 Tammy Duckworth วุฒสิมาชิกลูกครึ่งไทย-อเมริกันซึ่งเสียขาทั้งสองข้างจากการรบมิได้

ตั้งคำถามเกี่ยวกับการที่พีทเฮ็กเสธเคยแถลงอย่างเปิดเผยว่า เขาไม่ต้องการให้ทหารหญิงมีส่วนใน

การรบ แต่ถามว่า เขาทราบหรือเปล่าว่า รัฐมนตรีกลาโหมมีส่วนในการเจรจาทำความตกลงกับ



ขอ้คดิเห็นทีป่รากฏในบทความเป็นขอ้คดิเห็นส่วนบคุคลของผูเ้ขยีน 

15 
 

ประเทศต่างๆ ในการกำหนดบทบาทของฝ่ายทหาร ซึ่งเขาตอบมิได้ เธอจึงยกตัวอย่าง “Status of 

Force Agreement” แต่เขาก็ดูจะไมท่ราบอยู่ดี เธอขอให้เขากล่าวชื่อประเทศอาเซียนเป็น

ตัวอย่าง พีทเฮ็กเสธตอบว่า เกาหลี และหยุดคิดต่อก่อนจะเพ่ิมว่า ออสเตรเลีย อันผิดทั้งคู่ 

 คำถาม-คำตอบระหว่างแทมมี่ดั๊คเวิร์ธกับนายพีทเฮ็กเสธข้างบนนี้เป็นที่สนใจของ

สื่อมวลชนในประเทศไทยไม่น้อย โดยฉบับหนึ่งคือมติชนรายวันได้นำลงพร้อมพาดหัวในหน้าหนึ่ง 

แต่โดยที่พรรครีพับลิกันพยายามผลักดันผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกคน จึงคงจะไม่ง่ายนักที่จะคัดค้าน 

เมื่อรปูการณ์เป็นเช่นนี้ วุฒิสมาชิก Chuck Schumer หัวหน้าสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแคร็ตใน

วุฒิสภาซึ่งเป็นเสียงข้างน้อย จึงตั้งข้อสังเกตเมื่อวันที่ 15 มกราคมว่า นายพีทเฮ็กเสธมิได้มีคุณวุฒิ 

(และคุณสมบัติ) เหมาะสมพียงพอสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกลาโหม 

 วุฒิสภามีนัดจะลงมติรับหรือไม่สำหรับนายพีทเฮ๊กเสธที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันที่ 24 มกราคม ศกนี้ (2025) ก่อนจะถึงเวลาประชุม 

วุฒิสมาชิกหญิงสองคน คือซูซานคอลลินส์และมิเกาบ์สกี้ จากพรรครีพับลิกัน เห็นว่านายพีทเฮ๊ก

เสธมีพฤติกรรมส่วนตัวอันทำให้เขาไม่น่าจะเหมาะสมกับตำแหน่ง แต่พรรครีพับลิกันก็พยายามจะ

ผลักดันให้เขาได้รับความสนับสนุนจากทั้งพรรค 

 ในที่สุด วุฒิสภาได้ประชุมกันในวันที่ 25 มกราคม เพื่อออกเสียงว่าจะรับรองนายเฮ็กเสธ 

ปรากฏว่า พรรคเดโมแคร็ตได้ออกเสียงคัดค้านร่วมกับซูซานคอลลินส์และมีเกาบ์สกี้จากพรรตรีพับ

ลิกันดังรายงานในวรรคก่อนหน้านี้ แต่วุฒิสมาชิกมิชแม็คคอนเนลล์ อดีตหัวหน้าฝ่ายเสียงข้างมาก 

สังกัดพรรครีพับลิกัน ได้ออกเสียงคัดค้านร่วมด้วย ทำให้เสียงของทั้งสองพรรคเสมอกัน ทำให้

วุฒิสภาต้องระงับการประชุม เพื่อตามตัวนาย JD Vance รองประธานาธิบดีของนายทรัมป์ซึ่งเป็น

ประธานวุฒิสภาโดยตำแหน่ง มาเป็น TIE BREAKER ช่วยให้นายเฮ็กเสธได้รับการรับรองหรือ 

CONFIRMATION ด้วยคะแนน 51 ต่อ 50 จึงได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหม  

 ระหว่างการอภิปรายก่อนการออกเสียง พฤติกรรมของนายเฮ็กเสธทั้งในทางล่วงเกินสตรี

เพศโดยมีการจ่ายเงินปิดปาก การเสพสุราหนักระหว่างปฏิบัติงาน และการทุจริตเงินในหน้าที่

ได้รับการเปิดเผย ซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธตลอด เมื่อวุฒิสมาชิกฮารุโนจากฮาวายถามว่า เขาจะใช้กำลังใน

การยึดคลองปานามากลับมาตามแนวทางของประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่ คำตอบของว่าที่

รัฐมนตรีกลาโหมเป็นไปอย่างคลุมเครือ และวุฒิสมาชิกหญิงจากพรรคเดโมแคร็ตก็มิได้ออกเสียงให้ 
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ข้าพเจ้าหวังว่า ฝ่ายความมั่นคงและกองทัพไทยควรศึกษาปัญหาและการขาดคุณวุฒิและคุณสมบัติ

ของรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐให้ดี เพราะในเร็วๆ นี้ จะมีการฝึกร่วม “จงอางศึก” กันแล้ว  

 ผู้ได้รับการเสนอชื่ออีกคนหนึ่งได้แก่ Pam Bondi สำหรับตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรม ขึ่ง

ผู้แทนพรรครีพับลิกันได้ชมเชยเธอในการบรรยายคุณสมบัติของเธอต่อหน้าคณะกรรมาธิการตุลา

การของวุฒิสภาด้วยการตำหนิกระทรวงยุติธรรมของรัฐบาลไบเดนว่าได้ใช้กระบวนการยุติธรรม

เป็นอาวุธตลอดมาด้วยการตั้งข้อกล่าวหานายทรัมป์และพวกโดยมิได้ออกนามตลอดมา แต่แม้ว่า 

Pam Bondi จะเคยมีผลงานด้านกฏหมายที่พอรับได้ในฐานะอัยการของมลรัฐฟลอริด้า เธอไม่เห็น

ว่าทรัมป์ผิดตรงไหนที่พยายามจะ Overturn ผลการเลือกตั้ง และก่อความไม่สงบเมื่อวันที่ 6 

มกราคม 2021 ที่อาคารรัฐสภา 

 Tulsi Baggage ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติหรือ 

National Intelligence Agency-NIA เป็นอีกผู้หนึ่งที่คนทั้งในและนอกวงการข่าวกรองเห็นว่าไม่

เหมาะสมยิ่ง เนื่องจากเธอใช้ทัศนะคติตามแบบวลาดิเมียร์ปูตินตลอดมา ไม่มีประสบการณ์ด้าน

ข่าวกรองเท่าใดนัก และเมื่อสมัยที่บาชาร์อัลขอาสสาดยังเรืองอำนาจอยู่ในซีเรีย เธอได้ไปหาเขาที่

กรุงดาม้าสกัสในวันที่ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งตามข้อเสนอแนะของฝ่ายความมั่นคงให้ถล่มฐานทัพ

อากาศแถวกรุงดาม้าสกัสในซีเรียด้วยจรวดโทมาฮ้อคเกือบ 60 ลูก เป็นการลงโทษทีซ่ีเรียทิ้งระเบิด

เคมีลงทำร้ายเด็กนักเรียนทางภาคเหนือของซีเรีย ทรัมป์ออกคำส่ังดังกล่าวที่บ้านพักมาร์-อา-ลาโก้

โดยมีสีจ้ินผิงนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารและเป็นคนแรกที่ทราบ เธอมิได้เห็นว่า บาชาร์เป็นจอมเผด็จการ

ตรงไหน 

 แม้พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 47 ของสหรัฐจะต้องย้ายไปจัดขึ้นใน 

Capitol Rotunda แต่เห็นได้ว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล Trump 2.0 

จำนวนมาก รวมทั้งอัครมหาเศรษฐีและเจ้าของบริษัท Tech ทั้งหลาย ได้ไปร่วมในพิธีด้วย แม้

กระบวนการยืนยันการเข้าครองตำแหน่งโดยวุฒิสภาจะยังไม่เสร็จสิ้น เว้นแต่คนเดียว คือนาย 

Marco Rubio รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใน

วันที่ 20 มกราคม ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99 อันหมายความว่าสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแคร็ต

ทั้งหมดออกเสียงสนับสนุนด้วย 
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 วันพุธที่ 29 มกราคม วันนี้  คณะกรรมาธิการว่าด้วยการเงินของวุฒิสภาจะออกเสียงว่าจะ

รับรองใหน้าย Robert F. Kennedy Jr. เป็นรัฐมนตร ีHealth and Human Services ก่อนหน้า

นี้ Caroline Kennedy ลูกพี่ลูกน้องของเขาเปรียบเขาว่าเป็นนักล่าเหยื่อ โดยนำวิดีทัศน์ที่เขากล่าว

อย่างชัดเจนว่า วัคซีนทั้งหมดที่มีการนำมาใช้และที่จะใช้ต่อไปไม่มีแบบใดเลยที่ “ปลอดภัยและ 

EFFECTIVE’ แคโรไลน์เคนเนดี้เป็นบุตรขีองประธานาธิบดี John F. Kennedy และเคยเป็น

เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นก่อนกลับมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมีชื่อในสหรัฐ 

 บ้อบบี้เคนเนดี้ จูเนียร์ เป็นนักเคล่ือนไหวในการสร้างการต่อต้านวัคซีนมาหลายสิบปี 

รวมทั้งการปัน้ข้อกล่าวหาว่า วัคซีนที่ฉีดให้เด็กทำให้เด็กเรียนรูช้้า ซึ่ง CDC ไดเ้สียงบประมาณไป

มากเพื่อนำผลการทดลองมาแสดงให้เห็นว่าไม่เป็นดังที่เขากล่าวอา้ง 

    

 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม Sir Kier Starmer นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ได้

เดินทางไปยังกรุงคิ้ฟของยูเครนท่ามกลางการที่รัสเซียระดมการโจมตีเมืองหลวงด้วย โดรนอย่าง

หนัก แม้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนจะยิงตกได้อย่างมากเช่นเคย 

 สหราชอาณาจักรเป็นประเทศในยุโรปที่ให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนอย่างแข็งขันตลอดมา

นับแต่เริ่มแรกของการที่รัสเซียใช้กำลังกว่าหนึ่งแสนคนบุกเข้ารุกรานยูเครนเมื่อวันที่ 24 

กุมภาพันธ์ 2022 จนบัดนี้ สหราชอาณาจักรได้ช่วยฝึกทหารยูเครนในดินแดนของอังกฤษกว่า 

50,000 คน รวมทั้งการฝึกการบินเครื่องบินเอฟ-16 ที่ยูเครนต้องการอย่างมากด้วย ความพร้อมใจ

ในการช่วยเหลือยูเครนมีอยู่ในพรรคอนุรักษ์นิยมและพรรคแรงงาน 

 แม้เคียร์สตาร์เม่อร นายกรัฐมนตรีจากพรรคแรงงาน จะเพ่ิงไปยังกรุงคิ้ฟเมื่อสองวันมานี้ 

แต่เขาได้เคยไปยังกรุงคิ้ฟมาแล้วในปี 2023 เมื่อเขายังเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านในสภาสามัญ ใน

การไปเยือนครั้งล่าสุดนี้ นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เม่อร์ตั้งใจจะจัดให้ยูเครนอยู่ในฐานะเข้มแข็งมาก

ที่สุดที่จะทำไดไ้ม่เพียงแต่ในปีนี้ แต่ในระยะหลังสงครามสืบต่อไปอีก 100 ปี “We are with you 

not just today, for this year or the next—but for 100 years long after this terrible 

war is over and Ukraine is free and thriving once again.” 
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 นายกรัฐมนตรีสตาร์เม่อร์ได้ลงนามในความตกลงความเป็นหุ้นส่วนกับยูเครนเป็นระยะ 

100 ปี สานต่อจากร่างที่เตรียมไว้ในสมัยของพรรคอนุรักษ์นิยม อันมีมูลค่า 12 พันล้านปอนด์ โดย

จะให้ต่อไปปีละ 3 พันล้านปอนด์ “for as long as it takes”   

 

 

 วันที่ 6 มกราคม Justin Trudeau แถลงที่กรุงอ็อตตาวาว่า เขาได้นำเสนอผู้สำเร็จราชการ

แคนาดาแล้ว โดยที่สภาไมส่ามารถทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไดด้้วยเหตุผลประการหนึ่งเนื่องจากเขาเป็น

รัฐบาลเสียงข้างน้อย เขาจึงขอให้ปิดสภาจนถึงเดือนมีนาคม เพื่อให้มีการแข่งขันกันเป็นหัวหน้า

พรรคลิเบร่อล คนใหม่ โดยเขาเองจะรักษาการไปจนกว่าจะมีหัวหน้าพรรคลิเบร่อลคนใหม่ ส่วน

เขาเอง ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคและนายกรัฐมนตรีมาถึง 9 ปี จะไม่อยู่ในฐานะผู้ชิงตำแหน่งใด 

 ผู้เป็น Pollster มีข้อสังเกตว่า คะแนนนิยมของจัสติน ทรูโดล่าสุดต่ำลงมาอยู่เพียงร้อยละ 

22 ในขณะที่ นาย Pierre Poilievre หัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวตีฟ ได้รับคะแนนนิยมสูงกว่ามาก 

สมัยที่ข้าพเจ้าไปประจำการที่กรุงอ็อตตาวาในปี 1984  นาย  Brian Mulroney หัวหน้าพรรค 

Progressive Conservative ชนะการเลือกตั้งและเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี 

 ในระยะที่ผ่านมา มีการโต้เถียงกันมากเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของนายโดนัลด์ทรัมป์ในวัน

ถัดจากที่เขาได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญว่า เขาเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งตามคะแนนของคณะผู้

เลือกตั้ง ซึ่งเขาได้กล่าวถึงนโยบายการต่างประเทศบางประการ เช่นการที่เขาจะหาทางยึดการ

บริหารคลองปานามากลับมา การจะให้ได้กรีนแลนด์มาครอง (ที่จะวิเคราะห์ในส่วนอ่ืนต่อไป) 

ความเป็นไปได้ที่จะนำแคนาดาทั้งประเทศมาเป็น “มลรัฐที่ 51 ของสหรัฐอเมริกา” และการจะ

เปลี่ยนชื่อ “อ่าวเม็กซิโก” เป็น “อ่าวอเมริกา” 

 ในบริบทของประวัติศาสตร์สหรัฐ นายทรัมป์จะมีเจตนาซ่อนเร้นประการใดไม่อาจทราบได้ 

แต่เท่าที่เขาแถลงออกมาทำให้เขาอยู่ในกลุ่มชาวอเมริกันจำนวนน้อยซึ่งจะให้ประเทศของเขาเป็น

จักรวรรดินิยม ที่ในสมัยล่าอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที่ 19 รัฐบาลอเมริกันไม่เคยเห็นชอบด้วย 

คำกราบบังคมทูลของ Townsend Harris ต่อรัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ในปี 1856 

ยืนยันสาระสำคัญยิ่งดังกล่าว ดังปรากฏในเอกสารของสยามสมาคมซึ่งข้าพเจ้าค้นได้จากกูเกิ้ลก่อน
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พิมพ์ยืนยัน ณ ที่นี้ ที่ข้าพเจ้าใช้คำว่า “ชาวอเมริกันจำนวนน้อย” ก็เพราะคนสมัยนั้น เช่นอดีต

กงสุล Peter Parker และ Commodore Matthew Perry RN ที่เปิดประตญูี่ปุ่นเมื่อปี 1855 ก็

อดหลงคิดผิดนโยบายไม่ได้ด้วยการเสนอให้เข้าครองไต้หวันเป็นเมืองขึ้น เพื่อจะได้อำนวยให้

การค้ากับจีนบนแผ่นดินใหญ่ คล่องตัวขึ้น แต่ทั้งคู่กถ็ูกตำหนิจากรัฐบาลกลางอย่างชัดเจน 

(ข้าพเจ้ากล่าวถึงเรื่องนี้ได้เพราะเป็น “วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของข้าพเจ้า”) 

 Fareed Zakaria กล่าวในรายการ GPS เมื่อสักครู่นี้ (ของวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม) ว่า ว่า

ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามจะฟื้นแนวทาง “จักรวรรดิ์นิยมสมัยศตวรรษที่ 19” เมื่อเขา

กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกวาระหนึ่ง และได้ฟังความเห็นจากอดีตผู้นำประเทศต่างๆ ซึ่งกล่าวว่า 

ไม่มีทางได้ผลบ้างหรือเป็นเรื่องไม่ทันโลกบ้าง คนหนึ่งได้แก่อดตีนายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก-Anders 

Fogh Rasmussen- ซึ่งเคยเป็นเลขาธิการนาโต้มาแล้วด้วย เขากล่าวว่า หากนายทรัมป์ต้องการให้

กรีนแลนด์เป็นแนวต้านการบุกรุกสหรัฐทาง Northern Sea Route โดยจีน ดว้ยความร่วมมือกับ

รัสเซียซึ่งเป็นฝ่ายควบคุมคลอง สหรัฐกับเดนมาร์กได้ร่วมกันตั้งแนวดังกล่าวมานานแล้ว และ

กรีนแลนด์มีส่วนร่วมด้วย 

 สำหรับแคนาดา นั้น นายทรัมป์ได้โพสตแ์ผนที่สหรัฐอเมริกาซึ่งครอบคลุมแคนาดาทั้ง

ประเทศและดินแดนทั้งหมดจนถึงขั้วโลกเหนือ ลงใน Truth Social ของเขา โดย Justin 

Trudeau ซึ่งมาร่วมรัฐพิธีศพจิมมี่คาร์เตอร์ที่กรุงวอชิงตันในฐานะที่สนิทสนมกับปิแอร์ทรูโด บิดา

เขา ยืนยันแก่ Jake Tapper แห่งซีเอ็นเอ็นว่า แผนการของนายทรัมป์ที่จะผนวกแคนาดาเป็นส่วน

หนึ่งของสหรัฐ นั้น “เป็นไปไม่ได้” แต่แม้นายทรัมป์จะกล่าวอ้างเป็นลายลักษณ์อักษรว่า เส้น

ขนาน 49 ซึ่งแบ่งเขตแคนาดากับสหรัฐ นั้น เป็นเส้นที่ลากขึ้นอย่างไม่สมจริงหรือ Artificially 

Drawn ก็ตาม เมื่อสหบาลแรงงานในแคนาดาประท้วงด้วยการปิดถนนและสะพานระหว่าง

แคนาดากับสหรัฐอันทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่แคนาดาอยู่หลายวัน นายทรัมป์ได้ยุ

ยงฝ่ายก่อความยุ่งยากให้สร้างความลำบากต่อ  

 ตามข่าวต่อมา Mark Carney อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติอังกฤษ-Bank of England มี

โอกาสดีที่จะได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคลิเบร่อลในแคนาดา ส่วนคริสเตียฟรีแลนด์ อดีตรัฐมนตรี

คลังนาดาซึ่งลาออกเนื่องจากไม่พอใจที่จัสตินบากหน้าไปหารือกับนายทรัมป์ นั้น ไม่มีข่าวว่า เธอ
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จะลงแข่งด้วย คาร์นี่มีผลงานซึ่งได้รับการชมเชยสมัยที่เป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของสหราช

อาณาจักรในช่วงที่จะมี BREXIT พอดี   

 คลาวเดียเชินบอร์ม ประธานาธิบดีเม็กซิโก กล่าวว่า ชื่อ “Gulf of Mexico” ปรากฏใน

กฤษฎีกามาตั้งแต่คริสต์ศักราช 1600 เศษ (ข้าพเจ้าจำเศษไม่ได้เอง) แต่นัยยะกค็ือ ก่อนมี

สหรัฐอเมริกากว่า 100 ปี เธอมิได้กล่าวว่าดินแดนของอเมริกาขนาดมหาศาลจนถึงแม่น้ำริโอก

รานเด้ที่ร่องน้ำลึก ตกเป็นของสหรัฐเพราะได้ใช้สงครามบุกเข้ายึด เชินบอร์มแนะต่อมาว่า อาจ

เรียกว่า Mexican-American Gulf ก็ไดไ้ม่ทราบว่าเธอกล่าวเช่นนั้นเป็นการประชดหรือเปล่า เพ่ือ

ประโยชน์ของนักประวัติศาสตร์ Mexican-American War ยุติลงด้วยการเจรจาสนธิสัญญา 

Guadalupe Hidalgo อันได้รับการลงนามในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 1848 โดยเม็กซิโกโอนดินแดน

ของตนเองร้อยละ 55 ให้แก่สหรัฐ ดินแดนดังกล่าวประกอบด้วยมลรัฐ California, Nevada, 

Utah, New Mexico, most of Arizona and Colorado, parts of Oklahoma, Kansas and 

Wyoming. 

 กรณีคลองปานามา นั้น ท่านประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ ซึ่งเผชิญภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจน

ไม่สามารถรับภาระทางการเงินในการสร้างคลองต่อได้ จึงขอให้ปานามารับภาระไปสร้างต่อโดย

เรียกค่าตอบแทนเพียง 1 ดอลลาร์และระบุสิทธิของสหรัฐที่จะใช้กำลังในการรักษาความมั่นคงของ

สหรัฐได้ และฟาร๊ีดซักกาเรียได้แสดงความเห็นในรายการของเขาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม ว่า

การบริหารจัดการคลองของปานามาดำเนินมาตลอดอย่าง “ดีเยี่ยม” และจีนมิได้มาเกี่ยวข้องกับ

คลองปานามาดังที่นายทรัมป์กล่าวอ้างแม้แต่น้อย 

 ไม่แต่เท่านั้น ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคละตินอเมริกาหลายประเทศแถลงเป็นทางการว่า 

พร้อมที่จะมาช่วยปานามาหากถูกสหรัฐคุกคาม  ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมิใช่ฉากทัศน์ที่อดีต

ประธานาธิบดีสหรัฐคาดคิดในการประกาศ “ลัทธิมอนโร” เมื่อปี 1823 

 ในวันแรกที่นายทรัมป์รับตำแหน่งประธานาธิบดี ในสมัยที่สอง อันได้แก่วันจันทร์ที่ 20 

มกราคม เขาได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้ายึดคลองปานามากลับมา โดยอ้างเหตุผลหลัก 2 

ประการ อันได้แก่ 1. ปานามาเก็บค่าใช้คลองมากเกินควร แม้สหรัฐจะได้ยกคลองให้ในปี 1977 

เป็นขั้นๆ จนปี 1999 (โดยจิมมี่คาร์เตอร์ให้ปานามารับไปดำเนินการให้เสร็จในมูลค่า 1 ดอลลาร์) 
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เนื่องด้วยการประท้วงเพราะสิ้นเปลืองเงิน และเพื่อผ่อนภาระทางการเงิน และ 2. จีนเข้ามา

บริหารจัดการคลอง 

 ทางการปานามาไม่พอใจอย่างยิ่ง ในการที่สหรัฐสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ “Treats 

Panama very badly” และ Patrick Oppman ผู้สื่อข่าวในภูมิภาคแคริบเบียนของซีเอ็นเอ็น 

รายงานเพ่ิมเติมว่า จีนมิได้เข้ามาบริหารจัดการคลองปานามาแต่อย่างใด ในปานามามีบริษัทเล็กๆ 

จากฮ่องกงอยู่หนึ่งแห่งอันได้แก่ Hutchison Whampoa ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนในเครือของมหา

เศรษฐีฮ่องกง ในชื่อ หลีก้าฉิง ซึ่งเคยขอซื้อที่ดินที่เป็นสถานที่จัด EXPO’86 ในแวนคูเวอร์ จน

นิตยสาร Far Eastern Economic Review กระเซ้าเรียกชื่อแวนคูเวอร์ว่า “แวนกง” แต่มิได้

เกี่ยวข้องกับคลองปานามาในทางใด เมื่อมีการประชุมระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่กรุงลิม่า ใน

ประเทศเปรู ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ได้เปิดท่าเรือขนาดใหญ่หรือ MEGAPORT ของบริษัทเดินเรือ

จีน Cosco  อันอยู่ห่างไปทางใต้จากทางเช้าสู่ปากคลองปานามามิใช่น้อย และอยู่บนฝั่งมหาสมุทร

แปซิฟิก ขณะที่ปานามาอยู่ในอเมริกากลาง 

 อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำเปรูซึ่งเกษียณไปนานแล้ว ทราบดีถึงความต้องการของจีนที่

จะขยายการเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศในอเมริกาใต้เช่นเปรู โดยเขาเองเห็นเครือข่ายร้านค้า 

Wong ของจีนในกรุงลิม่าอยู่มากทำนองเดียวกับ Seven Eleven ในไทย แต่ไม่มากเท่า อดีตทูต

ไทยคนนี้เคยไปเยือนปานามา และเห็นเขตหวงห้ามเฉพาะของคนอเมริกันเท่านั้น  

 ตามสถิติจากฝ่ายที่เป็นกลาง ปัจจุบันนี้สหรัฐใช้คลองปานามามากกว่าประเทศอื่นใด 

เนื่องจาก Container ships จากอเมริกากว่าร้อยละ 40 ผ่านเข้า-ออกคลองในอเมริกากลางแห่งนี้

ในขณะที่การค้าโลกที่ขนสง่ทางเรือใช้คลองปานามาเพียงร้อยละ 5  เท่าที่ทราบการใช้คลอง

ปานามาต้องใช้ระบบพิเศษ เนื่องจากระดับน้ำทางแปซืฟิกต่างจากทางแอ็ตแลนติก อันเป็นปัญหา

เช่นเดียวกันหากประเทศไทยจะขุดคลองทางภาคใต้ดังที่ข้าพเจ้าได้เคยนำเสนอในประมวลรายงาน

และวิเคราะห์ข่าวมาหลายครั้งแล้ว 

 ดำริของผู้นำไทยที่จะสร้าง Land Bridge ทางภาคใต้ของประเทศไทย นั้น ข้าพเจ้ามี

ความเห็นต่างตั้งแต่ระยะทีคุ่ณสมัคร สุนทรเวชเสนอต่อท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเปรม ติณสูลานนท์

ต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว ความเห็นข้าพเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อข้าพเจ้าเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

ทักษิณฯ และได้ไปรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่และระดับน้ำทะเลจากนายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่ที่
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กองบัญชาการฯ ซึ่งความเห็นของข้าพเจ้าเป็นเช่นไร ได้แจ้งแก่คุณสนั่น อังค์อุบลกุล ประธานสภา

การค้าฯ ทราบมากกว่าหนึ่งครั้งแล้ว     

 Michael McFaud เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำรัสเซียสมัยประธานาธิบดีโอบามา กล่าว

ในบริบทนี้ว่า “You cannot be a president for peace and take back the Panama 

Canal” 

    

 เมื่อปี 2016 ที่นายโดนัลด์ทรัมป์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น

ได้เชิญผู้ที่ศึกษากิจการอเมริกามาให้ความเห็นเกี่ยวกับทรัมป์ ซึ่งในจำนวนนั้น มีนายเดวิดมิลิ

แบนด์ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักร อยู่ด้วย ทั้งหมดเป็นห่วงอนาคตของสหรัฐอย่าง

ยิ่ง เนื่องจากทุกคนทราบว่าทรัมป์มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาน้อยมาก 

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีมากกว่านี้ แต่เท่าที่กล่าวถึงน่าจะเพียงพอแล้ว 

 

 

 คืนวันที่ 7 ต่อ 8 มกราคม ตามเวลาในประเทศไทย ข้าพเจ้าเข้านอนประมาณ 03.00 น. 

ดึกกว่าปกติบ้าง เพราะติดตามข่าวการเคลื่อนหีบบรรจุร่างของท่านประธานาธิบดีจิมมี่ คาร์เตอร์

จาก Carter Center ในมลรัฐจอร์เจีย ขึ้นเคร่ืองบิน Air Force One มายังฐานบินร่วมแอนดรูใน

มลรัฐแมรี่แลนด์เพื่อไปตั้งรับการเคารพที่  CAPITOL ROTUNDA ก่อนพิธีศพแห่งชาติในวัน

พฤหัสบดีที่ 9 มกราคม ในมหาวิหาร National Cathedral  ของกรุงวอชิงตัน ซึ่งประธานาธิบดี

โจไบเดนจะเป็นผู้กล่าวคำไว้อาลัย ตามคำขอร้องของคาร์เตอร์เมื่อหลายปีมาแล้ว 

 ที่ศาลากลางอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันหรือ CAPITOL ROTUNDA เมื่อวันที่ 7 

มกราคม คามาล่าแฮร์ริส รองประธานาธิบดี ได้กล่าวคำไว้อาลัยประธานาธิบดีคนที่ 39 ซึ่งถึงแก่

อสัญกรรมในวัย 100 ปี มีความสำคัญตอนหนึ่งว่า: “Jimmy Carter was that all too rare 

example of a gifted man who walks with humility, modesty and grace.’ Jimmy 

Carter was a “respected global leader.” Kamala acknowledged how Carter 

achieved peace between Israel and Egypt and instituted diplomatic relations with 
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China. “He lived his faith. He served the people and he left the world better than 

he found it. And in the end, and in the end, Jimmy Carter’s work, and those 

works, speak for him—louder than any tribute one can offer.” 

 สันติภาพที่ประธานาธิบดีคาร์เตอร์ใช้เวลา 13 วันที่ Camp David ริเริ่มขึ้นในตะวันออก

กลาง ยังยั่งยืนมาจนทุกวันนี้ โดยทั้งอียิปต์และอิสราเอลไม่เคยขอแก้ไขเปล่ียนแปลงความตกลง

แม้แต่น้อย แม้ชาวอียิปต์หัวรุนแรงจะแสดงความโกรธผู้นำของตนเองด้วยการสังหาร

ประธานาธิบดีอันวาร์ซาดัตที่ไปตกลงกับอิสราเอลโดยใช้ทหารที่เดินสวนสนามลั่นปืนเข้าไปยังแท่น

ที่ซาดัตยืนตรวจแถวทหารในลานกว้างกลางกรุงไคโร ทำให้คณะทูตานุทูตบางประเทศเสียชีวิตไป

ด้วย 

 ผลงานอันมากมายและวิสัยทัศน์ของจิมมีคาร์เตอร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งในยามที่เกิดปัญหา

รุมเร้าประเทศอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ยกเว้นวาระที่เกิด Great Depression เมื่อปี 1929 แม้

ท่านจะเป็นประธานาธิบดีเพียงวาระเดียวได้รับการนำมากล่าวถึงโดยละเอียดจากลูกหลานของ

ผู้นำและคนใกล้ชิดในรัฐพิธีศพของท่านประธานาธิบดีในมหาวิหารแห่งชาติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 

ซึ่งทำให้ปรากฏชัดว่า ท่านจิมมี่คาร์เตอร์ได้สร้างมรดกตกทอดไว้มากมายเพียงใด ไม่เฉพาะแก่ชาว

อเมริกันเท่านั้น แต่ต่อมนุษยชาติทั่วไปในโลก 

 เพ่ือยืนยันผลงานมากมายที่ท่านได้อทุิศกายและใจดำเนินการไปทั้งในระหว่างดำรง

ตำแหน่งระดับมลรัฐและระดับชาติและในช่วงทีท่่านทำด้วยความคิดริเริ่มของตัวเอง มีดังที่ขอ

กล่าวถึงบางประการเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 ในฐานที่เป็นคนปักษ์ใต้อันได้แก่มลรัฐจอร์เจียและถูกมองว่า ท่านเป็นคนกลุ่มน้อยทั้งๆ ที่

เป็นคนผิวขาว ท่านส่งเสริม “สิทธิพลเมือง-CIVIL RIGHTS” มาตั้งแต่แรก เมื่อท่านได้รับเลือกเป็น

ผู้ว่าการมลรัฐจอร์เจีย ท่านได้ประกาศปฏิญญา” ฉบับแรกให้ยกเลิก Racial Discrimination 

ภายในมลรัฐจอร์เจีย ผู้ที่กล่าวถึงประเด็นเหล่านี้ที่ข้างหีบบรรจุศพของท่านในรัฐพิธีที่มหาวิหาร

แห่งชาติได้แก่ Rev. Andrew Young อดีตเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนถาวร ซึ่งเคยไปรับประทาน

อาหารค่ำตามคำเชิญของข้าพเจ้าขณะประจำการ ณ สหประชาชาติ นครเจนีวา และเขาได้เชิญ

ข้าพเจ้าไปชิม chicken gumbo แบบปักษ์ใต้ของอเมริกันที่คุณแม่เขาเป็นผู้ปรุงที่ทำเนียบทูต

อเมริกันบนเพ้นท์เฮ้าส์ของโรงแรม Waldorf Astoria ในนครนิวยอร์กด้วย อายุเขาขณะนี้ที่ 91 
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มากกว่าข้าพเจ้าเพียง 1 ปี แต่น้อยกว่าท่านจิมมี่คาร์เตอร์ 10 ปี Young ใช้ชื่อ James Earl 

Carter ตลอดรัฐพิธีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 

 เมื่อท่านจิมมี่คาร์เตอร์ตัดสินใจสมัครรับเลือกตั้งระดับชาติ หลายคนคิดว่าจะเป็นตำแหน่ง

รองประธานาธิบดี แต่เขาตอบว่าไม่ใช่ เป็น“ประธานาธิบดี”ต่างหาก  และเขาก็ได้รับเลือกเป็น

ผู้แทนพรรคเดโมแคร็ตในตำแหน่งประธานาธิบดี โดยได้ชัยชนะในการเลือกตั้งระดับชาติ และเขา

ได้เลือก Walter Mondale เป็นรองประธานาธิบดี 

 ประธานาธิบดีคนที่ 39 ในประวัติศาสตร์สหรัฐ เริ่มทำงานที่ทำเนียบขาวตั้งแต่ 06.30 น. 

ทุกวัน ช่วงนั้นรัฐบาลประสบปัญหาหนักหน่วงตั้งแต่เริ่มแรก: วิกฤตพลังงานเป็นปัญหาหนึ่ง ซึ่ง

ประธานาธิบดีให้ทุกคนประหยัดการใช้พลังงาน เช่นการให้ข้าราชการงดการใช้รถ การกำหนด

ขีดจำกัดในการตั้งเธอโมสตัตสำหรับเคร่ืองปรับอากาศ และในสมัยนั้นซึ่งคนทั่วไปยังไม่ทราบถึง 

“ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ” ประธานาธิบดีคาร์เตอร์ได้ติดตั้ง Solar panels บน

หลังคาทำเนียบขาวในระยะที่น้อยคนเห็นคุณค่าของการรับแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดและ

ประหยัด ในวันปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง เขาได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการเดินไปสู่ทำเนียบขาว 

แทนการใช้ขบวนรถซึ่งจะสิ้นเปลืองน้ำมัน 

 ปัญหาที่ท้าทายเขาในระยะนั้นไดแ้ก่ภาวะเงินเฟ้อ อันประจวบกับความถดถอยทาง

เศรษฐกิจ นำไปสู่ภาวะ STAGFLATION การจะปรับเปลี่ยนสภาวะย่อมต้องหาคนที่กล้าพอที่จะ

ผลักดันอัตราธนาคารกลาง Federal Reserve ให้เหมาะสม ประธานาธิบดีคาร์เตอร์ทราบว่า ผู้ที่

จะใช้มาตรการเด็ดขาดดังกล่าวได้แก่ Paul Volcker เขาจึงมอบตำแหน่งประธานธนาคารกลางให้

เมื่อเดือนสิงหาคม 1979 ปรากฏว่าใน 3 ปี โวลค์เก้อร์ทำให้การเศรษฐกิจสหรัฐพ้นจากสภาวะเงิน

เฟ้อและแก้ปัญหา STAGFLATION เป็นผลสำเร็จต่อมา จนได้รับความชื่นชมจากวงการเศรษฐกิจ-

การเงินระหว่างประเทศต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้  

 ผลงานอันโดดเด่นของท่านจิมมี่คาร์เตอร์ในฐานะประธานาธิบดีที่หาผู้อื่นเทียบทันยาก

น่าจะได้แก่ความริเริ่มและดำเนินการทางการทูตในการสร้างสรรค์สันติภาพในตะวันออกกลาง 

ปรากฏเป็นเอกสารชิ้นแรกในประวัติศาสตร์คือ CAMP DAVID ACCORDS หรือ FRAMEWORK 

FOR PEACE IN THE MIDDLE EAST AND FRAMEWORK FOR THE CONCLUSION OF A 

PEACE TREATY BETWEEN EGYPT AND ISRAEL ซึ่งยุติความขัดแย้งอันยืดเยื้อมานานถึง 30 ปี 



ขอ้คดิเห็นทีป่รากฏในบทความเป็นขอ้คดิเห็นส่วนบคุคลของผูเ้ขยีน 

25 
 

นับย้อนไปถึงการจัดตั้งรัฐอิสราเอล เนื่องจากเป็นกรอบที่รวมแผนสำหรับการปกครองตนเองหรือ 

SELF RULE ของชาวปาเลสไตน์เหนือดินแดนใน WEST BANK และ GAZA STRIP 

 ชาวอิสราเอลฝ่ายขวาและขวาจัดได้ขัดขวางแผนดังกล่าวมาตลอดด้วยการใช้ชื่อแต่โบราณ

กาลว่า Judaea and Samaria ซึ่งเปล่ียนสถานะมาหลายรอบแล้ว เช่น ทรานส์จอร์แดน ดินแดน

ในอาณัติหรือ Mandated Territory ภายใต้กติกาสัญญาสันนิบาตชาติ และฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ

จอร์แดน จนถูกอิสราเอลใช้กำลังเข้ายึดครองในสงคราม 6 วันเมื่อปี 1967 แต่ศาลยุติธรรม

ระหว่างประเทศวินิจฉัยเมื่อปี 2023 ว่าอิสราเอลไม่มีสิทธิตามกฏหมายที่จะครอบครอง  

 ทั้งในตำ

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000แหน่งประธานาธิบดีและหลังจากนั้น ท่านจิมมี่คาร์เตอร์

ยึดมั่นตามแผนที่อิสราเอลตกลงไว้แล้ว จึงไม่เห็นด้วยกับการที่อิสราเอลไปตั้งถิ่นฐานหรือนิคม—

SETTLEMENTS—ใน WEST BANK—ถึงขั้นที่เหลืออดด้วยการแต่งหนังสือในชื่อว่า PEACE OR 

APARTHEID ออกมา โดยเป็นที่ทราบกันว่าท่านอดึตประธานาธิบดีได้ให้คำปรึกษาหารือแก่เนลสัน

แมนเดลาแห่งแอฟริกาใต้เป็นคร้ังคราว แต่ในอีกบริบทหนึ่ง ประวัติศาสตร์ย่อมสามารถบันทึกได้

ว่าท่านจิมมี่คาร์เตอร์เป็นผู้ริเริ่ม “Two-State Formula” ในการแก้ปัญหาในตะวันออกกลาง ซึ่ง

ยังใช้ได้อยู่แม้ท่านจะได้ล่วงลับไปแล้ว 

 จิมมี่คาร์เตอร์เข้าใจดีว่าอิสราเอลไม่มีทางมีสันติภาพตราบใดที่ไม่ถอนจากดินแดนของ

ปาเลสไตน์ ประเด็นนี้เป็นเหตุผลของการที่ท่านได้เขียนหนังสือเล่มดังกล่าวซึ่งทำให้หลายคนตำหนิ

ท่าน แม้ว่าสูตรสองรัฐน้ีจะเป็นที่ยอมรับของผู้นำสหรัฐและประเทศส่วนใหญ่ในโลกสืบต่อมาจน

บัดนี้ 

 แม้ว่าอิสราเอลกับฮาม้าสจะบรรลุข้อตกลงที่จะหยุดยงิในกาซ่าขั้นที่ 1 อันจะใช้ไปเป็นเวลา 

42 วัน ซึ่งถึงวันที่ 22 มกราคม วันนี้ เป็นวันที่ 4 การหยุดยิงในกาซ่ายังมีผลใช้บังคับอยู่ โดยชาว

ปาเลสไตน์ในกาซ่าได้กลับไปสู่พื้นที่ที่เคยเป็นบ้านของตน แต่ร้อยละ 90+ มีแต่เศษอิฐ หินและสิ่ง

ปรักหักพังจากเวลาสิบเดือนกว่าของการทิ้งระเบิดจากเคร่ืองบินรบของอิสราเอล ปินใหญ่ ยาน

เกราะและอาวุธยุทโธปกรณ์ จากกองกำลังอิสราเอล ซึ่งปลิดชีวิตชาวกาซ่าไปสี่หมื่นกว่าศพ แต่
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วารสารการแพทย ์Lancet ของ สหราชอาณาจักร ประเมินตัวเลขไว้ที่ หกหมื่น ส่วน

ผู้ได้รับบาดเจ็บมีจำนวนในหลักแสน 

 เมื่อวันที่ 21 ต่อมาถึงวันนี้ กองกำลังอิสราเอลและฝ่ายขวาจัดได้เปิดปฏิบัติการ IRON 

WALL โดยบุกเข้าไปใน West Bank โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เจนิน ตามรายงานในวันนี้ ชาว

ปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้ว 10 ศพ ที่อื่นจะตายและบาดเจ็บเท่าใดยังไม่ได้รับรายงาน แต่

กระทรวงกลาโหมอิสราเอล ชี้แจงว่า กองกำลังอิสราเอลใช้แบบอย่างจากปฏิบัติการในกาซ่าอันน่า

วิตกว่า ชีวิตชาวปาเลสไตน์จะถูกทำลายไปอีกเท่าใดโดยไอดีเอฟไม่เคยกล่าวถึง เพียง 2-3 วันที่

ผ่านมา ไอดีเอฟเริ่มกล่าวถึงคนในเจนิน เฮบรอนและเขตอื่นๆ ในฝั่งตะวันตกที่เสียชีวิตว่าเป็น 

“ผู้ก่อการรา้ย” โดยส่อเจตนาว่า เนตันยาฮูคงจะใช้วิธีนี้เพ่ือจะประกันว่า อิสราเอลจะเข้าครอง

ดินแดนทั้งหมดที่เป็น (หรือควรจะเป็น)  ของปาเลสไตน์ เนื่องจาก นายโดนัลด์ทรัมป์มักจะยอม

ตามวิธีคิดของเนตันยาฮูตลอดมา 

 การหยุดยิงในกาซ่าผ่านไปได้เพียง 4 วัน นายเนตันยาฮูได้แถลงว่า “Large-scale 

operations” ในฝ่ังตะวันตกของกองกำลังอิสราเอลยังไม่แล้วเสร็จ และนายอิสราเอลคัตซ์ที่คิดไม่

ต่างจาก “บีบี” ได้กล่าวย้ำในทำนองเดียวกัน ซึ่งการที่ “บีบี” และรัฐมนตรีกลาโหม แถลงถึง

ปฏิบัติการนอกเขตกาซ่าในบริบทของการหยุดยิงในกาซ่า เป็นกรณีน่าวิตกอย่างยิ่งว่าขอบเขตการ 

“เข้าแย่งยึดดินแดนหรือ LAND GRAB” ของอิสราเอลอยู่ ณ ที่ใด ตามรายงานในวันที่ 23 

มกราคม รถถังของอิสราเอลก็ได้ยิงมาที่กาซ่าทำให้ชาวปาเลสไตน์ต้องเสียชีวิต 2  ศพ ตามรายงาน

รอยเตอร์และอัลจาซีร่า กระสุนรถถังอิสราเอลมาตกที่ Tal as-Sultan ในส่วนใต้ของกาซ่า ทาง

ตะวันตกของราฟา สำนักข่าวอื่นก็ได้รายงานข่าวนี้เช่นกัน 

 การที่ทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่ง แทนที่จะเป็นสัญญาณเตือนให้เนตันยาฮู

ปรับเปลี่ยนแนวทางสู่วิถีของสันติภาพในตะวันออกกลาง กลับเป็นแรงกระตุ้นให้เนตันยาฮูใช้กำลัง

ในทิศทางต่างๆ รวมทั้งในเลบานอนที่อิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกไปตามเส้นตายในวันอาทิตย์ที่ 

26 มกราคม ในขณะที่เลบานอนเองได้เปลี่ยนประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีใหม่ด้วยการเลือก

ตัวบุคคลที่ไม่เคยมีประวัติอันด่างพร้อยมาก่อน 

 เมื่อวันที่ 24 มกราคม นายมาร์โกรูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่

ของสหรัฐ กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวซึ่งมีซีเอ็นเอ็นด้วยว่ารัฐบาลทรัมป์จะ PRO-ISRAEL มากที่สุดใน
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ประวัติศาสตร์ ในรายการต่อจากนั้น ผู้เสนอรายงานตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อเนตันยาฮูอยู่ข้างทรัมป์ใน

ฐานะประธานาธิบดี ไม่แน่ใจว่าใครเป็น “ผู้นำมหาอำนาจ” ในประสบการณ์ของข้าพเจ้าเอง 

ทรัมป์ทำตามที่เนตันยาฮูเสนอแนะมาตลอด ดังเห็นได้จากการที่ให้นครเจรูซาเล็ม “เป็นเมืองหลวง

ของอิสราเอล” การที่สหรัฐย้ายสถานเอกอัครราชทูตจากกรุงเทลอาวิฟไปตั้งอยู่ที่เจรูซาเล็ม แม้

สหประชาชาติโดยข้อมติหลากหลายและศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะถือว่าสถานะดังกล่าวไม่

ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำส่ังให้อิสราเอลครอบครองที่ราบสูง

โกลานอันเป็นเขตยึดครองจากซีเรียโดยไม่มีอำนาจทั้งทางกฏหมายและทางอื่นใด ซึ่งขณะนี้ เนตัน

ยาฮูได้นำทหารเข้าไปตั้งอยู่และล้ำพื้นที่เข้าไปในซีเรยี รวมทั้งยอดเขาสูงอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่

เห็นทั้งซีเรียและเลบานอนอย่างน่าห่วง  

 แม้ว่านายเนตันยาฮูจะยังนัดวันเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีทรัมป์ในสหรัฐไม่ได้ แต่การ

สั่งการของทรัมป์เกี่ยวกับเขตที่เป็นปัญหาในปัจจุบันตลอดสองสามวันมานี้ดูสอดรับกับความ

ต้องการของนายเนตันยาฮูทุกประการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ .- 

 1 เมื่อมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันชุดที่ 2 โดยฮาม้าสนำทหารหญิงอิสราเอล 4 คนมาส่งที่

กาซ่า (ตามระบบของอิสราเอลทั้งหญิงและชายต้องเป็นทหาร) โดยฝ่ายฮาม้าสใช้นักรบใน

เคร่ืองแบบพร้อมอาวุธครบครัน เพ่ือผลทางโฆษณาชวนเชื่อว่า ฮาม้าสยังคงมีพลังไม่น้อยลง 

อิสราเอลจึงปล่อยนักโทษหญิงชาวปาเลสไตน์ จำนวน 200 คน แต่ได้กันนักโทษ 121 คนมิให้เข้า

ไปฝั่งตะวันตกเพราะถือว่าเป็น “อิสลามิกญิหาด” จึงให้เข้าไปอยู่ในอียิปต์  แม้กาซ่าภาคเหนือและ

กาซ่าภาคอื่นก็เข้าไปไม่ได ้

 2 ในวันที่ 25 มกราคม ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐจัดส่งระเบิด

ขนาดหนัก 1,800 ลูกไปให้อิสราเอล ซึ่งสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีไบเดนเคยให้อิสราเอลแต่ได้

ระงับมาหลายเดือนแล้วเพราะได้ทำลายกาซ่ามากเกินเหตุและละเมิดกฏหมายมนุษยธรรมระหว่าง

ประเทศ และเป็นเหตุหนึ่งที่ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศออกหมายจับนายเนตันยาฮูฐาน

กระทำอาชญากรรมสงคราม    

 3 ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แถลงว่า ควรย้ายชาวปาเลสไตน์ออกจากกาซ่าให้หมดสิ้น โดยให้

ย้ายไปอยู่ในอียิปตแ์ละจอร์แดนแทน อันตรงกับข้อเสนอของฝ่ายขวาจัดในอิสราเอลให้ขยายการ
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ตั้งถิ่นฐานหรือ Settlements ของอิสราเอลไปอยู่เพ่ิมเติมในกาซ่า จนถึงวันนี้ ที่ 26 มกราคม ยัง

ไม่มีปฏิกิริยาจากอียิปต์ 

 รายงานในวันที่ 27 มกราคมให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า อียิปต์ไม่เคยยอมรับคนเข้าเมือง และไม่

เคยตกลงกับอิสราเอลในประเด็นนี้ หากจะมีการบังคับส่งคนมา อียิปต์อาจยกเลิกความตกลงเมื่อปี 

1979 ได ้อันได้แก่ความตกลงภายใต้ CAMP DAVID ACCORDS ซึ่งท่านจิมมี่คาร์เตอร์อดหลับอด

นอนจนได้ผลอันเป็นการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ส่วน

จอร์แดนไดแ้สดงความไม่พร้อมที่จะรับชาวปาเลสไตน์เพ่ิมเติม โดยกษัตริย์อับดัลลาห์ตรัสว่าได้รับ

ไปมากแล้ว 

 อย่างไรก็ดี อิสราเอลได้ปรับท่าทีใหม่ด้วยการยอมให้ชาวกาซ่ากลับไปในกาซ่าภาคเหนือได้

หลังจากที่ไอดีเอฟขวางอยู่นาน แต่อิสราเอลยังไม่ยอมรับผิดในการโจมตีชาวเลบานอนซึ่งกำลังจะ

กลับสูบ่้านของตน เป็นเหตุให้เสียชีวิตไป 22 ศพ บาดเจ็บ 124 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 

อันเป็นวันสุดท้ายตามข้อตกลงหยุดยิง เหตุเกิดขึ้นทางใต้ของเลบานอน ที่อิสราเอลยังไม่ยอมถอน

ทหารออกจนบัดนี้ แต่แทนที่สหรัฐซึ่งร่วมกับฝร่ังเศสในการเสนอให้มีการสงบศึก จะขอให้

อิสราเอลหยุดยิงตามข้อเสนอ กลับออกคำส่ังขยายเวลาให้มีการหยุดยิงออกไปอีก 3 สัปดาห์  

 ไม่ทราบว่า นายเนตันยาฮูต้องการอะไรจากสหรัฐเพ่ิมเติมอีกเพราะเขาจะไปหารือกับ

ประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวด้วยตนเองในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ แม้ในวันที่ 27 

มกราคม เลขาธิการสหประชาชาติ จะได้ขอให้สหรัฐยุติการส่งอาวุธไปให้แก่อิสราเอลเสียที

เนื่องจากอิสราเอลได้ใช้กำลังสร้างความบาดเจ็บล้มตายแก่ประเทศเพ่ือนบ้านตลอดมา 

 การที่รัฐบาลอิสราเอลภายใต้การนำของนายเบ็นจามินเนตันยาฮูต่อต้านการปฏิบัติงาน

ด้านมนุษยธรรมของ UNWRA ทั้งๆ ที่เป็นองค์กรของสหประชาชาติซึ่งช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ใน

ตะวันออกกลาง ด้วยการบรรเทาทุกข์ ให้การศึกษาแก่เยาวชน จัดหางานให้ทำเพื่อดำรงชีพ 

รวมทั้งบริหารจัดการค่ายลี้ภัยให ้มาเป็นเวลาประมาณ 80 ปี นับแต่วาระที่ชาวปาเลสไตน์ถูกชาว

อิสราเอลสร้างสถานการณ์รุนแรงอันเป็นโอกาสให้สูญเสียถิ่นฐานทั้งหมดที่ NAKBA และเขตอื่นๆ 

ซึ่งกลับกลายเป็น “รัฐอิสราเอล” แต่โดยที่ความเป็นมาขององค์กรนี้มีนัยยะพาดพิงถึงความชอบ

ธรรมของการสถาปนาประเทศ เนตันยาฮูจึงหาทางขับไล่ด้วยการตั้งข้อหาประการต่างๆ เช่น 

“พนักงานของ UNWRA มีส่วนร่วมในการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตลาคม 2029” ซึ่งเลขาธิการ
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สหประชาชาติและผู้บริหารองค์กรได้สอบสวนและไล่บุคลากรที่ถูกสงสัยออกไป ล่าสุดรัฐบาล

อิสราเอลประกาศว่า จะยุติการให้ความร่วมมือในทุกด้านกับ UNWRA ในวันพฤหัสบดีที่ 30 

มกราคม 2025 ยังไม่ทราบว่า จะห้ามมิใหป้ฏืบัติหน้าที่ในกาซ่าหรือไม่ เพราะอิสราเอลมิใช่

ประเทศผู้ปกครองกาซ่า  

 ในวันอังคารที่ 28 มกราคม ซีเอ็นเอ็นเสนอรายงานว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ไดส้ั่งให้เขาได้

สั่งใหน้ายพีทเฮ็กเสธ รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ พิจารณาสร้างอาวุธต้านจรวดและขีปนาวุธแบบ 

IRON DOME เช่นที่อิสราเอลมีอยูซ่ึ่งสามารถสกัดขีปนาวุธที่อิหร่านยิงมาโจมตีอิสราเอลกว่า 300+ 

ลูก เนื่องจากเขาเห็นว่าสหรัฐควรมีไว้ป้องกันตัวเองในจำนวนที่มากพอ เพราะอิสราเอลมีขนาดเล็ก

กว่าสหรัฐมาก 

 ข้าพเจ้ารับข่าวดังกล่าวด้วยความไม่แน่ใจในข้อมูลของนายทรัมป์ เพราะข้าพเจ้าทราบมา

ตั้งแต่แรกว่า เมื่ออิสราเอลถูกฮาม้าสระดมยิงด้วย Projectiles หลายร้อยลกูในการปะทะกันในปี 

2021 อิสราเอลใช้ IRON DOME จากสหรัฐยิงสกัด ต่อมาอิสราเอลได้ปรับแต่งอาวุธต้านขีปนาวุธ

แบบนี้เพ่ือให้มีเพดานบินสูงขึ้น ทั้งหมดนี้ฝ่ายทหารสหรัฐทราบดี จึงไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใด 

ทรัมป์จึงมาสั่งการดังในวรรคก่อนหน้านี้  

 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม วันนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนตัวประกันอิสราเอล 3 คนและมีตน

งานไทยอันเป็นผลของการเจรจาต่างหากอีก 5 คน กับนักโทษชาวปาเลสไตน์ในที่คุมขังของ

อิสราเอล 110 คน โดยฝ่ายฮาม้าสได้นำตัวประกันทั้งแปดขึ้นขบวนรถมามอบตัวที่ข่านยูนิส 

ท่ามกลางชาวปาเลสไตน์ทีม่าชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก นายเนตันยาฮูได้แสดงความไม่พอใจอย่าง

มาก ไม่แน่ใจว่า เพราะฮาม้าสในเครื่องแบบนักรบพร้อมปืนที่ใช้ในสงครามกระหนาบตัวประกันมา

เช่นคราวที่แล้วเป็นการสำแดงอำนาจเหนือกาซ่าต่อหน้าชาวปาเลสไตน์ หรือเพราะเมื่อวานนี้ ฮา

ม้าสได้แจ้งว่า ตัวประกันอิสราเอลเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นอีก 8 คน ซึ่งข้อนี้ นายเนตันยาฮูก็มีส่วนร่วม

รับผิดชอบเพราะเขาเองถ่วงเวลาในการยอมรับข้อเสนอเพ่ือการหยุดยิงที่ไบเดนแจ้งให้เขาทราบ

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ศกที่แล้ว ทำให้เสียเวลาไปกว่า 7 เดือน 

 สำหรับตัวประกันชาวไทย นั้น การที่ได้รับกลับมา 5 คนในวันนี้ และยังเหลืออีกหนึ่งคน 

นับว่าช้าอย่างมาก เนื่องจากฮาม้าสทราบดีว่า คนงานไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบาทด้านอื่นของ
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อิสราเอล จริงอยูก่ารเจรจาเรื่องตัวประกันไม่ว่าที่โดฮา ที่ไคโร หรือที่อื่นไม่ค่อยจะมีในระยะที่ผ่าน

มา 

 ผู้นำสหรัฐที่ได้รับการยกย่องในผลงานดีเด่นที่ได้สร้างสรรค์มาในอดีตมกัจะใช้โอกาสในการ

อำลาตำแหน่งฝากแนวทางสำหรับอนาคต ดังเช่น Washington Farewell Address ของ

ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา อดีตประธานาธิบดี Dwight D. Eisenhower ซึ่งเตือนให้

ระวังการขยายอำนาจของ Military-Industrial Complex ส่วนประธานาธิบดี Joe Biden ได้

เตือนให้ระวังการเพ่ิมพูนอำนาจของอัครมหาเศรษฐีหรือที่เขาใช้คำ Oligarch แบบในรัสเซียใน

วงการรัฐบาลและการเพิ่มพูนบทบาทของอุตสาหกรรมเท็คโนโลยี่ขั้นสูง 

 ตัวอย่างของไบเดนคงจะได้แก่คนประเภทนายอีลอนมัสก์ ซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินมากที่สุด

ให้แก่กองทุนเพ่ือการเลือกตั้ง กับยังให้รางวัลอีกคนละหนึ่งล้านเหรียญแก่ผู้ที่ตอบปัญหาเกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง รวมเป็นเงินกว่าร้อยล้านดอลลาร์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้เงินในการ

เลือกตั้งได้เรียกเขาไปสอบปากคำ แต่มัสก์ไม่ยอมไปจนบัดนี้ หลังจากที่ทร้มปไ์ด้รับเลือกตั้ง มัสก์ได้

มี่ส่วนชี้นำทั้งในการคัดเลือกตัวบุคคลและการกำหนดนโยบาย ทั้งภายในและการต่างประเทศ 

ความที่มัสก์ร่ำรวยที่สุด เป็นปัจจัยสำคัญ 

 สิ่งที่น่าห่วงได้แก่การที่เขานิยมและส่งเสริมลัทธินิยมแบบขวาจดั รวมทั้งแนวทางแบบนาซี 

โดยได้เข้าไปแทรกแซงการเมืองภายในของหลายประเทศในยุโรป โดยล่าสุดได้เข้าไปปราศรัย

สนับสนุนพรรค AFD ซึ่งกำลังแข่งขันในการเลือกตั้งกับพรรคฝ่ายประชาธิปไตย เมือ่วานนี ้อี

ลอนมัสกก์ล่าวคำปราศรัยในวันครบรอบ 80 ปขีองค่ายกักกันชาวยิวที่เอา้ชวิตช์ ที่สังหารชาวยิวไป

ประมาณหนึ่งล้านคน ว่านายกรัฐมนตรีโข้ลทซ์ของเยอรมนีมัวแต่เสียเวลาในการคำนึงถึง 

“ความผิดในอดีตจนไม่ไดแ้ก้ปัญหาของชาวเยอรมันในปัจจุบัน” และส่งเสรมิให้ชาวเยอรมัน

สนับสนุนพรรคขวาจัด 

   

เพลิงไหม้ป่าและสิ่งปลูกสร้างในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งบางคร้ังลามไปลุกไหม้ในมลรัฐทาง

ตะวันตกของสหรัฐอุบัติขึ้นเป็นประจำ ผลของอัคคีภัยร้ายแรงเกินความสามารถที่จะควบคุมได้
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โดยง่าย เมื่อถูกซ้ำเติมจากภาวะอากาศที่แห้งแล้ง อันย่อมเกิดขึ้นจากความแล้งเพราะขาดฝนและ

ความชื้นในอากาศ 

 อัคคีภัยเช่นนี้เริ่มเกิดขึ้นบ่อยและทวีความรุนแรงย่ิงขึ้น เมื่อบัดนี้ความเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปแล้ว ดังวัดได้จากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก

ในปี 2024 ได้ขึ้นถึง 1.6 องศาเชลเซียสเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยในระยะก่อนมีการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม 

 ไฟที่ลุกลามในเทศมณฑลล้อสแองเจลิสเริ่มที่ Palisades และลามด้วยกระแสลมจัดปาน

พายุไปลุกไหม้ที่ Altadena  Eaton Hurst Paradise Malibu และเมืองต่างๆ อย่างรุนแรงเป็น

ประวัติการณ์ เผาผลาญคฤหาสน์และบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ รถยนต์นับพันคัน สิ่งมีค่าเหลือ

คณานับ ระบบสายส่งไฟฟ้า สาธารณูปโภคต่างๆ ทำให้ศูนย์กลางบันเทิงเช่นฮอลลี่วู๊ดต้องระงับ

กิจกรรมต่างๆ เป็นครั้งแรก จนทำให้บริษัทรับประกันวินาศภัยต้องขอเลิกกรมธรรม์ และรัฐบาลทั้ง

ระดับมลรัฐและสหรัฐต้องช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในทางต่างๆ เช่น FEMA ตกลงรับที่จะช่วยค่า

ชำระล้างและเคล่ือนย้าย Debris อันมีมากมายและเป็นพิษด้วย ให้ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น สิ่ง

ที่ทรัมป์แถลงเมื่อแวะไปเยือนมลรัฐที่ประสบภัยอย่างหนักได้แก่การที่เขากำลังจะสั่งให้ยุบ 

FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT ADMINISTRATION--FEMA 

 โดนัลด์ทรัมป์มีปัญหาลึกล้ำมากกับเพลิงไหม้ในแคลิฟอร์เนีย และกับผู้ว่าการ Gavin 

Newsom โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ย้อนหลังไปถึงสมัยที่เขาเป็นประธานาธิบดี ครั้งที่หนึ่ง เนื่องจากเขา

ไม่ยอมรับว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงได้ เขาจึงเดินทางไปประชุมร่วมกับผู้ว่าการ Newsom 

เพ่ือจะปฏิเสธว่าไฟป่าใหญ่ที่เผาผลาญแคลิฟอร์เนียเป็นผลจาก Climate Change และโต้เถียงใน

ประเด็นนี้กับบรรดานักวิทยาศาสตร์ซึ่งติดตามศึกษาวิจัยด้านอากาศมาหลายสิบปี 

 ไม่แต่เท่านั้น GRETA THUNBERG เด็กสาววัยประมาณ 15 ชาวสวีเดนซึ่งตระหนักแน่ใน

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลของการใช้ Fossil Fuel โดยได้ใช้เรือใบเดินทาง

ข้ามมหาสมุทรแอ็ตแลนตกิไปประชุมด้านอากาศที่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ได้ท้าอภิปรายกับ

นายทรัมป์ในประเด็นนี้ เนื่องจากเธอเห็นว่าทรัมป์เบาปัญญาที่คิดไม่ถึงภัยต่อมวลมนุษย์ ขณะนี้ 

เธออายุ 22 ปีซึ่งปรากฏว่านายทรัมป์ที่กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกในอายุ 75 เพ่ิงประกาศถอน

ตัวสหรัฐออกจากความตกลงปารีสว่าด้วยอากาศอีก และได้ออกคำส่ังให้สหรัฐเร่งขุดเจาะน้ำมัน
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และระดมการใช้ Fossil Fuels ให้เต็มที่ เพราะเขาไม่สนใจถึงความเดือดร้อนของมวลมนุษย์จาก

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

 เมื่อวันที่ 24 มกราคม ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปเยือนสถานที่ซึ่งต้องประสบวินาศภัย

ทางธรรมชาติครั้งมหาศาล อันได้แก่มลรัฐนอร์ธแคโรไลน่า จากความยืดเยื้อและมหันต์ภัยทีต่ามมา

ของเฮอร์ริเคนเฮลีน และมลรัฐแคลิฟอร์เนียในเมืองหลายแห่งในเทศมณฑลล้อสแองเจลีส ที่

ประสบอัคคีภัยร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งแม้สถานการณ์จะ

กระเตื้องขึ้นบ้าง แต่เพลิงได้ลุกไหม้ขึ้นอีกทางตอนเหนือใกล้กับลอสแองเจลีสเมื่อสองวันที่ผ่านมา 

สถานที่แห่งหนึ่งที่คุ้นหูไดแ้ก่ Santa Monica 

 สำหรับมลรัฐทางตะวันออก ต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างความจริงกับข้อกล่าวหาเพ่ือผลทาง

การเมือง เมื่อเฮอร์ริเคนเฮลีนพัดเข้าถล่มมลรัฐฟลอริด้า และซัดต่อขึ้นมาทางเหนือ ความเสียหาย

ต่อฟลอริด้า และมลรัฐเหนือขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตะวันตกของมลรัฐนอร์ธแคโรไลน่า เริ่ม

ปรากฏชัดต่อเนื่องกันอยู่หลายวัน ประธานาธิบดีไบเดนและรองประธานาธิบดีคามาล่าแฮร์ริสได้

ทุ่มเทเวลาและระดมทรัพยากรกับหน่วยงานของสหรัฐในการบรรเทาสาธารณภัยอย่างไม่เห็นแก่

เหน็จเหนื่อย ในขั้นแรก ประธานาธิบดีไบเดนได้เลื่อนกำหนดการเดินทางไปเยือนภูมิภาคแอฟริกา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแองโกลา แม้เขาจะได้มุง่หมายที่จะไปยังแอฟริกาก่อนที่จะพน้ตำแหน่ง ดังที่ได้

แถลงไว้ในการประชุมกับผู้นำภูมิภาคหรือ African Summit ที่กรุงวอชิงตัน 

  เมื่อเล่ือนการไปแอฟริกาโดยยังมิได้กำหนดใหม่แล้ว ไบเดนได้กล่าวคำปราศรัยต่อฝ่าย

ต่างๆ แทบทุกวัน เพ่ือประสานการปฏิบัติการฉุกเฉินของบรรดาหน่วยงานต่างของรัฐบาลกลาง

รวมทั้ง FEMA เพราะเขาตระหนักดีถึงวินาศภัยเมื่อ Katrina ถล่มนิวออร์ลีนส ์และอุทกภัยทีท่ำให้

อาคารบ้านเรือนตลอดอาณาบริเวณทั้งหมดจมอยู่ใต้มวลน้ำ ซึ่งประธานาธิบดีคราวนั้น มิได้ให้

ความเอาใจใส่ทันท่วงที 

 แต่โดยที่เป็นฤดูกาลการเลือกตั้ง นายทรัมป์จึงตั้งหน้าตั้งตาตำหนิทั้งไบเดนและคามาล่า

แฮร์ริสว่า มิได้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวินาศภัยแต่อย่างใด แต่ไบเดนซึ่งมวีุฒิภาวะสูงกว่านาย

ทรัมป์อย่างเทียบกันมิได้ กลับมิได้ตอบโตแ้ต่อย่างใด นายทรัมป์คงไม่ทราบว่า เมื่อเฮอร์ริเคน “ลี” 

ถล่มเมืองในมลรัฐฟลอริด้าจนเสียหายหนัก ประธานาธิบดีไบเดน ซึ่งสังกัดพรรคเดโมแคร็ต ได้
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เดินทางไปช่วยบรรเทาสาธารณภัยให้อย่างเต็มใจ แม้ขณะนั้น นายรอนดิซานติส ผู้ว่าการมล

รัฐฟลอริด้าสังกัดพรรครีพับลิกัน จะติดภารกิจอยู่นอกมลรัฐก็ตาม 

  

 

 

 วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2025 เวลาเที่ยงวันตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐ นาย

โดนัลด์ เจ. ทรัมป์ จะปฏิญาณตนเพื่อรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 47 ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา อันจะเป็นสมัยที่ 2 แต่ไม่ต่อเนื่องกันสำหรับเขา ในพิธีซึ่งจะมีขึ้นในศาลากลาง 

ROTUNDA ของอาคารรัฐสภากลางกรุงวอชิงตัน ที่เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2021 นายทรัมป์ได้ยุยง

ให้กลุ่มก่อความไม่สงบบุกเข้ายึดจนกลุ่มคนพวกนี้ในจำนวนกว่าหนึ่งพันคนต้องถูกศาลตัดสินให้

จำคุกมาจนถึงวันนี้ 

 แต่นายทรัมปไ์ด้ลงนามในคำส่ังฝ่ายบริหารชิ้นแรกๆ ให้อภัยโทษแก่พวกที่ก่อจลาจลที่

รัฐสภาแม้พวกนี้จะทำให้ตำรวจเสียชีวิตไป 5 คน แม้นายเจดีแวนส ์รองประธานาธิบดีจะให้

สัมภาษณ์แก่สื่อว่า ผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงจะไม่อยู่ในข่ายได้รับการอภัยโทษ ปรากฏว่า หัวหน้ากลุ่ม 

Oath Keepers ซึ่งใช้ความรุนแรงกลุ่มหนึ่ง เยาะเย้ยผู้รักษากฏหมายต่อมาด้วยการไปปรากฏตัว

ในอาคารรัฐสภาเพียงวันหรือสองวันหลังจากที่ทรัมป์ลงนามในคำสั่ง วุฒสิมาชิกลินด์ซี่แกรม สังกัด

พรรครีพับลิกัน แถลงต่อสาธารณชนว่า พวกก่อความรุนแรงในวันที่ 6 มกราคม 2021 ไม่ควร

ได้รับการอภัยโทษ  

 ตามปกติ พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งจะมีขึ้นนอกอาคาร แต่ฝ่ายอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐ

พยากรณ์ว่า อากาศภายนอกจะหนาวจัดมากในวันจันทร์ที่ 20 วันนี้  ฝ่ายจัดจึงตัดสินใจให้จัดรัฐ

พิธีใน CAPITOL ROTUNDA แม้โดนัลดท์รัมป์จะเคยให้ความสำคัญกับจำนวนคนที่มาร่วมในพิธี

เป็นพิเศษ ดังเป็นปัญหามาแล้วในเดือนมกราคม 2017 

 การจัดพิธีในร่มเคยดำเนินการมาก่อนคร้ังหนึ่งในปี 1985 ในการรับตำแหน่งวาระที่สอง

ของประธานาธิบดี Ronald Reagan ด้วยเหตุเพราะอากาศหนาวจัด 
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 ด้วยความที่เห็นว่า พรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากเป็นพิเศษ (แม้จะไม่

ถึงขั้น “ถล่มทะลาย”) นายจอห์นสัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้สั่งการให้เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอด

เสา เนื่องจากประธานาธิบดีไบเดนในฐานะประธานาธิบดีได้สั่งการให้ลดธงครึ่งเสาตามสถานที่

ราชการทุกแห่ง “เป็นเวลา 30 วัน เพ่ือเป็นการคารวะการถึงแก่อสัญกรรมของประธานาธิบดีเจมส์ 

เอิร์ล คาร์เตอร์ในวัย 100 ปี” ซึ่งวันที่นายทรัมป์จะปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งภายใน CAPITOL 

ROTUNDA ยังไม่ครบ 30 วัน เท่าที่สังเกตเห็น ธงชาติเหนือทำเนียบขาวยังอยู่ที่ครึ่งเสาเมื่อ

ประธานาธิบดีไบเดนและสตรีหมายเลขหนึ่งจัดเลี้ยงน้ำชาแก่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์และเมลา

เนียทรัมป์ในห้องสีน้ำเงินของทำเนียบขาว หลังจากนั้น ทั้งสี่ได้ร่วมกันในรถประจำตำแหน่งจาก

ทำเนียบประธานาธิบดีไปสู่บริเวณพิธี ทั้งนี้ เนื่องจากไบเดนต้องการรักษาขั้นตอนทุกประการตาม

ประเพณี PEACEFUL TRANSFER OF POWER อย่างไรก็ดี มีรายงานว่า ขณะปฏิญาณตน โดนัลด์

ทรัมป์มิได้วางมือบน BIBLE 

 ในโลกแห่งความเป็นจริง นายทรัมป์จะวางมือบนพระคัมภีร์หรือไม่ เขามิได้ให้ความสำคัญ

กับรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาเท่าใดนัก เพราะเขาถือว่าการภักดีต่อเขาสำคัญ ดังเห็นได้จาก

การปลดนายเจมส์โคมี่ย์ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI เพียงเพราะนายโคมี่ย์กล่าวแก่เขา 

(ทรัมป์) ว่าเขา (โคมี่ย์) ปฏิญาณตนว่าจะยึดมั่นและปกป้องรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาเหนือสิ่ง

อื่นใด 

 นายเดวิดมิลลิแบนด์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร 

ปัจจุบันนี้เป็นประธาน International Rescue Committee สลดใจอย่างยิ่งที่ประธานาธิบดี

ทรัมป์มิให้ชาวอัฟกานิสถานหลายคนละเมิดสิทธิ ซึ่งเคยปฏิบัติงานให้แก่กองกำลังสหรัฐที่ไป

ปฏิบัติการในอัฟกานิสถาน และได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยจากพวกตะลิบันไปอยู่ในสหรัฐ เดินทางเข้าไป

ได้ ทั้งๆ ที่มีเอกสารและใบสำคัญครบถ้วน มิลลิแบนด์เห็นว่า การกระทำของนายทรัมป์ละเมิดสิทธิ

ในการล้ีภัย ยิ่งกว่านั้น การถอนทหารจากอัฟกานิสถานเป็นผลของการเจรจาของรัฐบาลทรัมป์เอง 

ด้วยการตกลงกบักลุ่มตะลิบัน หากพวกเขาจะกลับไปย่อมจะมีอันตราย กรณีนี้ไม่ทราบว่าจะแก้ไข

ได้อย่างใด แต่คณะกรรมการระหว่างประเทศกำลังหาทางช่วยเหลืออยู่ 

 ในด้านสิทธิมนุษยชน พวกตะลิบันได้กำหนดขัอห้ามผูห้ญิงอย่างเหลือเชื่อ ไม่แต่เพียงการมิ

ให้เด็กหญิงและผู้หญิงได้รบัการศึกษาเท่านั้น แต่ให้เก็บตัวอยู่ภายในบ้านที่ต้องปิดประตูและ
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หน้าต่างเพ่ือมิให้คนเห็นหน้าหรือร่างกาย นักเคล่ือนไหวด้านสตร ีกล่าวว่า หญิงอัฟกันที่หลบหนี

ออกจากประเทศไปได้ ต้องไปหาที่พักพิงในปากสีถาน และอิหร่าน แต่จำนวนไม่เท่าใดนัก 

 

 

 วันแรกที่ทรัมป์กลับมาเริ่มทำงานใน OVAL OFFICE อีกวาระหนึ่ง เขาได้เริ่มลงนามใน

คำส่ังฝ่ายบริหารเนื่องจากเขาหลงไหลใน SIGNATURE ของเขา ลายมือชื่อแบบเดียวกันดังปรากฏ

ในเช็คต่างๆ ที่เขาจ่ายในคดี HUSH MONEY ซึ่งเป็นหลักฐานทำให้เขากลายเป็น CONVICTED 

FELON คนแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็นประธานาธิบดี 

 ศาสตราจารย์ด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Harvard ชี้แจงว่า Executive Order มิใช่

บทบัญญัติเช่นกฎหมาย เพราะเป็นคำส่ังที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ บรรดาคำสั่ง

ประมาณกว่าสามร้อยฉบับที่ออกไป อาจเป็นปัญหาได้ เช่นคำส่ังยกเลิกสัญชาติของผู้ที่เกิดใน

สหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้พิพากษาสหรัฐคนหนึ่ง และอัยการที่ซีแอตเติล ยื่นฟ้องต่อศาลว่า เป็น Blatant 

Violation of the United States Constitution และศาลได้ออกคำส่ังที่เรียกว่า RESTRAINING 

ORDER อันหมายความว่าให้ระงับการดำเนินการต่อไป ซึ่งทรัมป์และบอนดี้ รัฐมนตรียุติธรรมคน

ใหม่ประกาศจะต่อสู้คำสั่งระงับอย่างไม่ลดละ แม้เธอจะทราบดีว่า ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งเธอเพ่ิง

ปฏิญาณตนว่าจะธำรงรักษาไว ้ผู้ที่เกิดในสหรัฐจะได้สัญชาติอเมริกันโดยอัตโนมัติ 

 ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากอาจารย์ด้านกฎหมายที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 

71 ปีมาแล้ว ว่าประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มต้นด้วยพลเมืองอันเป็น “คนเข้าเมือง” การ

กำหนดสัญชาติจำต้องเลือกตามถิ่นฐานที่ถือกำเนิด หรือ Jus SOLI ในภาษิตกฎหมายละติน อัน

ต่างจากการกำหนดตามสายโลหิตหรือ Jus SANGUINIS กฏเกณฑ์ทั้งสองประการนี้ได้รับการ

ยืนยันเม่ือข้าพเจ้าไปศึกษาต่อที่ The Fletcher School of Law and Diplomacy 

 การที่ทรัมป์ถือว่าการเนรเทศผู้อพยพเข้าเมืองเป็นนโยบายสำคัญอันดับแรกของเขาซึ่งเขา

แถลงว่าพวกนีไ้ด้กระทำการ INVASION อันไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นทีเดียว แต่ทรัมป์ได้แต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่ไว้เพื่อดำเนินการโดยเฉียบขาด รวมทั้งผู้ที่เขาเรียกว่า BORDER CZAR และการใช้ทหาร
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ประจำการไม่น้อยกว่า 15,000 คนเพ่ือการนี้ กับการใช้เคร่ืองบินลำเลียงขนาดใหญ่รุ่น C-17 เพ่ือ

ขนผู้อพยพไปส่งตามประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอเมริกาใต้และอเมริกากลาง 

 โคลอมเบียในอเมริกาใต้ ซึ่งเคยมีสัมพันธภาพฉันมิตรกับสหรัฐมานาน รับมิได้ที่จู่ๆ 

เคร่ืองบินทหารสหรัฐละเมิดความเป็นมิตรด้วยการขนผู้อพยพจำนวนมากจะไปลงในประเทศ 

Gustavo Petro ประธานาธิบดีแห่งโคลอมเบียจึงสั่งมิให้เครื่องบินสหรัฐร่อนลง  อันถือได้ว่าเป็น 

DIPLOMATIC INCIDENT ระหว่างกัน 

 ประธานาธิบดีทรัมป์กลับใช้วิธีกดดันด้วยการขู่ว่า หากโคลอมเบยีขัดขวางอีก สหรัฐก็จะ

เรียกเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าจากโคลอมเบียในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ซึ่งกาแฟจาก

โคลอมเบียที่สหรัฐเป็นตลาดนำเข้ารายใหญ ่ปรากฏว่า ประธานาธิบดี Petro ยินยอมในที่สุด แม้

ประชาชนส่วนหนึ่งจะไม่เห็นด้วยก็ตาม โดยคนหน่ึงออกความเห็นทาง You Tube ว่าเมื่อพวกที่

เดินทางโดยเรือ Mayflower ไปถึงฝั่งที่เป็นอเมริกาทุกวันนี้ คนพ้ืนเมืองก็ไม่ยอมให้ผู้อพยพขึ้นฝั่ง

เหมือนกัน ไม่ทราบแน่ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร ที่แน่ใจได้แก่กรณีที่สหรัฐใช้สงครามในการยึด

ดินแดนร้อยละ 55 จากอาณาจักรเม็กซิโกมาเป็นส่วนของสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้ 

 ไม่แต่เท่านั้น การที่นายทรัมป์ประกาศเปลี่ยนชื่อ “อ่าวเม็กซิโก” ซึ่งมีกฏหมายรองรับมา

ก่อนการประกาศอิศรภาพของสหรัฐอเมริกากว่า 100 ปีเป็น “อ่าวอเมริกา” นั้น คงเป็นการยากที่

เม็กซิโกและประเทศที่ไม่ยอมรับ “จักรวรรดินิยม” จะให้การรับรอง แต่จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม กู

เกิ้ลในสหรัฐได้พิมพ์ชื่อใหม่ไว้ในแผนที่สหรัฐแล้ว 

 

 ในประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริกาไดส้่งทหารไปช่วยรบและสงวนรักษาเอกราชของประเทศ

ต่างๆ ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และสงครามเกาหลี ซึ่งถูกรุกรานจากฝ่ายที่ไม่เป็น

ประชาธิปไตย โดยสละชีวิตทหารอเมริกันไปนับล้านคน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาล

สหรัฐยังได้ทุ่มเทเงินทองและทรัพยากรเป็นจำนวนมากในการฟื้นฟูบูรณะทั้งพันธมิตรและคู่ศึกใน

ลักษณะและรูปแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน อันย่อมอยู่ในความทรงจำของประเทศต่างๆ  

 แผนการมาร์แชลล์ ซึ่งช่วยฟื้นฟูบูรณะประเทศต่างๆ ในยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็น

ตัวอย่างที่ประเทศต่างๆ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือ สำนึกในความใจกว้างของสหรัฐเป็นอย่างดี อัน
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วิธีการทำนองนีพ้ัฒนาต่อมาเป็นองค์ประกอบสำคัญของนโยบายต่างประเทศสหรัฐ ทั้งในระหว่าง

สงครามเย็นและนับแต่นั้นมา โดยสหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาและด้อย

พัฒนาที่มิได้วางตัวเป็นศัตรู ในระบอบพหุภาคี สหรัฐได้ให้การอุดหนุนแก่องค์กรต่างๆ เช่นใน

ระบอบสหประชาชาติ โดยกำหนดวงเงินไวใ้นตารางที่ใช้คำว่า Assessed Contributions โดยมี

การจัดตั้งสำนักงานเพ่ือการนี้ไว้ในกระทรวงการต่างประเทศ เช่น USAID ซึ่งฝ่ายที่มีอุดมการณ์

ต่างกันก็ได้โฆษณาโจมตีในทางต่างๆ ตลอดมา อันพฤติกรรมทางการเมืองระหว่างประเทศ 

 นักการเมืองอเมริกันบางคนเห็นคุณค่าของการร่วมมือเฉพาะทาง ดังเห็นได้จากความริเริ่ม

ของวุฒิสมาชิกเจ.วิลเลียม ฟุลไบรท์ อันนำไปสูก่ารจัดตั้งมูลนิธิการศึกษา เช่นที่มีในประเทศไทย 

อันได้แกทุ่นฟุลไบรท์ โดยที่นักศึกษาไทยได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาไทและเอก และ

อาสาสมัครจากอเมริกาในวัยไม่มากนักได้รับการคัดเลือกให้มาสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย 

นอกจากนั้น บัณฑิตจากไทยยังมีโอกาสไปค้นคว้าและวิจัยในสหรัฐอีกด้วย ที่นำมากล่าวถึง เพราะ

ข้าพเจ้าเคยได้ทำหน้าที่ประธานมูลนิธ ิ(ฝ่ายไทย) ต่อเนื่องกันถึง 10 ปี ด้วยมติคณะรัฐมนตรี ส่วน

เอกอัครราชทูตสหรัฐ นั้น แม้จะเป็นประธาน (ฝ่ายอเมริกัน) ก็มิได้ทำหน้าที่ประธานในการประชุม 

ไม่ทราบว่า มีการเปลี่ยนแปลงประการใดหรือเปล่า 

 อย่างไรก็ดี นโยบายสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คงไม่ต้องการให้มกีาร

ช่วยเหลือต่างประเทศ ดังไดท้ราบมาตังแต่สมัยทรัมป์ 1.0 แล้วว่า เขาสั่งการนิกกี้เฮลี่ย์อย่างไรใน

การไปรับตำแหน่ง เอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ และเมื่อสองวันมานี้ นาย

มาร์โกรูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศภายใต้ทรัมป์ 2.0 สั่งยุบ FOREIGN AID ทั้งหมด ตามหลักการ 

AMERICA FIRST ของนโยบาย 

 

 เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 29-30 มกราคม ตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา 

เครื่องบินโดยสารของสายการบิน American Airlines จาก Wichita ในมลรัฐ Kansas ซึ่งกำลัง

จะบินลงที่ท่าอากาศยาน Ronald Reagan National ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประสบเหตุชนกันกับ

เคร่ืองเฮลิค็อปเตอร์แบล็คฮ๊อคของทหารอเมริกัน ทำให้เครื่องทั้งสองตกลงในแม่น้ำโปโตแม็คซึ่ง

น้ำแข็งพอดี นับเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงคร้ังแรกใน 27 ปี  
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 ผูม้ีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ฝ่าน้ำซึ่งหนาวเหน็บตลอดกว่า 10 ชั่วโมงที่ผ่านมาเพ่ือกู้ภัย แต่ยังไม่

พบว่ามผีู้ใดรอด ผูโ้ดยสารและนักบินทั้ง 67 คนรวมทั้งคนที่มากับเฮล ิ  ค็อปเตอร์คงเสียชีวิตหมด 

นักกีฬา Figure Skating ของทีม USA และผู้ฝึกสอนอยู่ในกลุ่มผู้โดยสารหลายคน รายงานว่า บาง

คนได้ร่วมการแข่งขันระดบัโลกและโอลิมปิกมาแล้ว แต่ทางการขอไม่ประกาศชื่อตอนนี้    

   

 

        

 

                                                     ดร. มนัสพาสน์ ชูโต  

       ประธานคณะทำงานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์ 

   และการดำเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 

 


